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የአዘጋጆች መልእክት

የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር ከዛሬ 52 ዓመታት በፊት መስከረም 3 ቀን 1963 ዓ.ም 
በአዲስ አበባ ተመሰረተ፡፡ በአህጉረ አፍሪካ አንጋፋ ከሆኑት መሰል ማህበራት ግንባር ቀደሙ ሲሆን የአለም 
መስማት የተሳናቸው ፌዴሬሽን መደበኛ አባል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማኅበራት ፌደሬሽን መስራች 
ነው፡፡ ባለንበት ወቅት በአገሪቱ ክልሎች ከ27 በላይ ጽ/ቤቶች በመክፈት የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው 
ዜጎች ሁለንተናዊ መብት ለማስከበርና ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

የአለም አቀፍ መስማት የተሳናቸው ፌዴሬሽን ምስረታን ምክንያት በማድረግ እ.ኤ.አ በመስከረም ወር 
መጨረሻ በአባል አገራቱ የሚከበረው አለም አቀፍ መስማት የተሳናቸው ሳምንት ለ29ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ 
ደረጃ ሲያከብር ቆይቷል፡፡ 

ከዛሬ 2 ዓመታት በፊት ማህበሩ የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ለማክበር ደፋ ቀና በሚልበት ወቅት 
በዓለማችን የተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ እንዲሁም ሰው ሰራሽ ግጭቶች ሳቢያ ውጥኑን ለማከናወን 
እንዳይችል እንቅፋት ሆኖበታል፡፡ ይሁን እንጂ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የ50 ዓመታት ጉዞውን መዘከር 
ባይችልም ከዓመታት በፊት የወጠነውን እቅድ ዛሬ ላይ ለመከወን በድጋሚ ዘግየት ብሎ ቢሆንም ቁርጠኛ 
በመሆን ተነስቷል፡፡ 

የበዓሉ መከበር ከታሪካዊነቱ ባሻገር ለማኅበሩ የሚኖሩት ጠቀሜታዎች መካከል አንዱ የመስከረም ወር 
ማኅበሩ የተመሰረተበት መሆኑን ለአብነት ያህል መጥቀስ ይቻላል፡፡ በአሉም ከሚያስገኘው ዘርፈ ብዙ ሁነቶች 
በአጋጣሚው ተጠቅሞ ለመንግስት ድምፁን እንዲያሰማ ሁነኛ መድረክ ከመሆኑ ሌላ የማህበረሰቡን የተዛባ 
አመለካከት በመለወጥ አለመስማት አለመቻል እንዳልሆነ በማሳየት በኩል ጉልህ ሚና ይጫወተል፡፡ 

የዘንድሮው ክብረ በዓል በልዩ ልዩ ክንውኖች የሚከበር ሲሆን ድምቀት በመስጠት መልዕክቱን 
ከሚያስተላልፍባቸው መሳሪያዎች አንዱና ዋነኛው “ብርታት” በሚል ስያሜ የሚያሳትመው መጽሔት 
ይገኝበታል፡፡መጽሔቱ ካለፉት ጥቂት ዓመታት በፊት ለህትመት መብቃት ሳይችል ቢቀርም እነሆ! ዛሬ ላይ ልዩ 
ልዩ መልዕክቶች አንግቦ በድጋሚ ስያሜውን ሳይለቅ ተከስቷል፡፡ በውስጡም የተለያዩ መልዕክቶች አስተማሪና 
አዝናኝ ጽሁፎች አካቶ አምሮና ተሞሽሮ ለህትመት መብቃቱ የምስራች እንደመሆኑ የመስማት የተሳናቸው 
እምቅ ችሎታ ጎልቶ የሚስታዋልበት እንዲሆንና ጉልህ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ተስፋ እናደርጋለን፡፡ 

የመጽሔት ዝግጅት ኮሚቴ በከፊል



3ብርታት

በመስከረም ወር 1963 ዓ.ም. የተመሠረተው  የኢትዮጵያ 
መስማት የተሰናቸው ብሔራዊ ማኅበር  የወርቅ 
ኢዩቤልዩውን እያከበረ ነው፡፡ ስለመስማት የተሳናቸው  
የነበረው አመለካከት አሉታዊ በነበረበትና ማኅበር 
ማቋቋም በመንግሥት በበጎ መልኩ በማይታይበት ፈታኝ 
ዘመን  በጥቂት አርቆ አሳቢ ግለሰቦች በሱቆችና ካፌ 
በመሰብሰብ የተጀመረው  ማኅበር ዛሬ በመላ ሀገሪቱ ከ29 
በላይ ቅርንጫፎች ያሉትና ከ3.5 ሚሊዮን በላይ እንደሆኑ 
የሚገመቱትን መስማት የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን 
የሚወክል ጠንካራ ማኅበር ለመሆን በቅቷል፡፡ የሃምሳ 
አመታት ጉዞውም በእጅጉ ፍሬያማና በስኬት የታጀበ 
ጉዞ ነበር፡፡ ዛሬ መስማት የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን 
የተጎናጸፏቸው የትምህርትና የሥራ እድሎች፣ የጤናና 
የማሕበራዊ አገልግሎቶች ወዘተ የማኅበሩ የኅምሳ 
አመታት ትግል ፍሬዎች ናቸው፡፡ ይህን ስኬት ስናከብር 
የማኅበራችንን መስራቾች እንዲሁም በማኅበሩ ታሪክ 
ውስጥ የድርሻቸውን እየተወጡ ማኅበሩን ለዛሬ ያደረሱትን 
ሁሉ እንዲሁም የማሕበሩን አጋሮች ውለታ በማሰብና ልባዊ ምስጋና በማቅረብ ነው፡፡     

እያከበርን ያለነው የማኅበራችንን የወርቅ ኢዩቤልዩ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ለ64ኛ ግዜ በሀገራችን 
ለ30ኛ ግዜ የሚከበረውን አለምአቀፍ የመስማት የተሳናቸው ህዝቦች ሳምንት (IWDP) ጭምር ነው፡፡ 
የዚህ አመት የIWDP መሪቃል “ሁሉን አካታች የሆኑ ማኅበረሰቦች እንገንባ!” የሚል ነው ይህን መሪቃል 
ከማኅበራችን 50ኛ አመት ክብረበአል ጋር በማጣመር “ሁሉን አካታች የሆኑ ማኅበረሰቦች በመገንባት 
የ50 አመት ድሎቻችንን አጠናክረን እናስቀጥላለን” በሚል መሪ ቃል እናከብራለን፡፡ የማሕበራችን የ50 
ዓመታት ትግል ዋና ግብ የመስማት የተሳናቸው ዜጎች ሁለንተናዊ ተካታችነት ማረጋገጥ በመሆኑ ይህ መሪ 
ቃል ወቅታዊ ነው፡፡ እስካሁን ለተገኘው ውጤት ልባዊ ምስጋና እያቀረብን የተጀመረው ማካተት ቀጥሎ 
መስማት የተሳናቸውን ያለምንም አድልኦ የሚያካትት ማኅበረሰብ እስኪፈጥር የሚመለከታቸው ሁሉ 
ከጎናችን መቆማቸውንና የበኩላቸውን ማደርግ እንዲቀጥሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ ለተወሰኑ አመታት 
ተቋርጣ የነበረችው ብርታት መጽሔታችንንም በዚህ እትም በመመለሷ ደስታችንን እጥፍ ድርብ አድርጎታል፡
፡ የማኅበራችንን አባላትና አጋሮች ሁሉ አንኳን ለ50ኛ አመት በዓላችን አደረስን እያልኩ መጪው ግዜ የተሻለ 
ስኬት የሚመዘገብበትና አካታች ማኅበረሰብ የሚፈጠርበት እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ፡፡ 
                                                  

የብሔራዊ ማኅበሩ ፕሬዚዳንት መልእክት

ጳውሎሰ ካሱ አበበ (ዶ/ር)
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50ኛ ዓመት

የብሔራዊ ማኅበሩ ሥራ አሥኪያጅ 
መልእክት

የዓለም መስማት የተሳናቸው ፌዴሬሽን ምሥረታን 
ምክኒያት በማድረግ በየዓመቱ መስከረም ወር መጨረሻ 
በዓባል ሀገራት ዘንድ የዓለም ዓቀፍ መስማት የተሳናቸው 
ሳምንት በዓል ተከብሮ ይውላል፡፡ በዓለም ለ64ኛ ጊዜ 
በአገራችን ለ30ኛ ጊዜ በተለያያዩ መርሐግብሮችና መሪ 
ቃላት ሲከበር ቆይቷል፡፡ ዘንድሮ የሚከበረውን መስማት 
የተሳናቸው ሳምንት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ባለፉት 
ሁለት ዓመታት ማኅበሩ የተመሠረተበትን 50ኛ ዓመትን 
በኮሮና ወረርሽኝ እንዲሁም በሀገራችን በተከሰተው 
ግጭቶች ሳቢያ ሳይከበር ቆይታል ፡፡

የዘንድሮ የዓለም መስማት የተሳናቸው ሳምንት እንዲሁም 
ብሔራዊ ማኅበሩ የተመሠረተበት 50ኛ ዓመት “ሁሉን አካታች የሆነ ማኅበረሰቦችን በመገንባት የ50ዓመት 
ድሎቻችንን አጠናክረን እናስቀጥላለን” በሚል መሪ ቃል እያከበርን እንገኛለን፡፡ ብሔራዊ ማኅበሩ ላለፉት 50 
(ኅምሳ) ዓመታት የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው መብትና ጥቅሞች ለማስከበር ያለሰለሰ ጥረት ሲያደርግ 
ቆይታል፡፡

በእነዚህ ዓመታት ያስገኛቸው የጥረቱ ቱሩፋቶች ማስታወስና መዘከር ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍ አሻራ 
ከመሆኑም ባሻገር ቀጣይ የቤት ሥራዎችንም የማስረከብ አደራ ነው፡፡ መስማት የተሳናቸው ከቅድመ 
መደበኛ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ መማር እንዲችሉ በሁሉም ት/ቤት የምልክት ቋንቋ 
የአስተርጎሚ አገልግሎት እንዲያገኙ መረጃ በቴሌቪዥን በምልክት ቋንቋ እንዲደርሳቸው የማድረግ ሥራ 
ተጠናክሮ መቀጠል ተችሏል፡፡ ብሔራዊ ማህበሩ ከ29 በላይ ቅርንጫፎች በተጨማሪ መስማት የተሳናቸው  
መዋዕለ ሕጻናት ት/ቤት በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡በዚህ አጋጣሚ ሳልጠቅሰው ማለፍ የማፈልገው ከዚህ 
በፊት የብሔራዊ ማኅበሩ  የነበረው መሬት ለመስጊድ መሥሪያ እንዲሆን በመደረጉ እንዲሆም በዓሁኑ 
ወቅት በሂደት ላይ ያለው ወንዝ ዳር ፕሮጀክት የመስማት የተሳናቸው የሕብረተሰብ ክፍሎች በተለይም 
ወጣቶች የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉበት እና የተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚወያይበት አዳራሽ 
እንዳያሳጣን ሥጋት አለ፡፡

በአሁኑ ወቅት መንግሥት ለአካል ጉዳተኞች ልዩ ትኩረት ሠጥቶ በመሥራት ላይ በመሆኑ የማኅበሩ ያለበትን 
የቦታ እጥረት ለመቅረፍ እገዛ ሊያደርግለት እንደሚገባ ለማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ ሐሳቤን ሳጠቃልል  ለብሔራዊ 
ማኅበሩ 50ኛ ዓመት መከበር በገንዘብ በዕውቀት፣ ጊዜና ጉልበታቸውን በመሠዋት አስተዋጾ™ ላበረከቱ 
አካላት በሙሉ በጽ/ቤቱና በራሴ ስም ምስጋናዬን እያቀረብኩ ለመላው መስማት የተሳናቸው የህብረተሰብ 
ክፍሎች እንዲሁ ለብሔራዊ  ማኅበሩ መስራቾች እንኳን ለብሔራዊ ማኅበሩ 50ኛ የወርቅ እዮቬልዩ በዓልና 
መስማት የተሳናቸው ሣምንት አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ፡፡

አመለወርቅ መስፍን 
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በቅድሚያ እንኳን ለብሔራዊ ማህበሩ 50ኛው የወርቅ 
ኢዮቤልዩ የምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ አደረሰን 
ለማለት እወዳለሁ፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ማንም 
ሰው አካል ጉዳተኛ ላለመሆን ምንም ዓይነት ዋስትና 
የለውም፡፡ አካል ጉዳተኛነት በማንኛውም ሁኔታ፣ ጊዜና ስፍራ 
እንዲሁም በማንኛውም ሰው ላይ ከጽንሰት እስከ ህልፈት 
ሊደርስ ወይም ሊከሰት የሚችል አንዱ የህይወት አጋጣሚ 
እንደሆነ በማስተዋል ሁላችንም ለአካል ጉዳተኞች መብት 
መጠበቅና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ልንረባረብ ይገባል፡፡

የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ መስማት 
የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር ጋር በቅንጅት በመስራት 
ላይ ሲሆን ማህበሩ ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር መስማት 
የተሳናቸውን ኢትዮጵያውያን በፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ ጉዳዮች ተሳትፏቸዉ እንዲጎለብት፣ መብትና 
ግዴታቸውን እንዲገነዘቡና በየዘርፉ በተደራጀ አግባብ 
ሁለገብ አቅማቸውን በማጎልበት በሃገር አቀፍ ደረጃ በተዘረጉ 
የልማት ፕሮግራሞችና ልዩ ልዩ አገልግሎቶች እኩል ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ ለማስቻል በትጋት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ 
አንጋፋ ማህበር መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ ፡፡

ማህበሩ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ከፍቶ በትምህርት ዘርፍ መስማት ለተሳናቸው ህጻናት ቅድመ 
መደበኛ ትምህርት በመስጠት ላይ ሲሆን ለመደበኛ አካቶ ትምህርት የሚያበቃቸውን መሰረታዊ እውቀትና 
የምልክት ቋንቋ ስልጠና በመስጠት ከሚመለከታቸው አጋር ድርጅቶችና ማህበራት ጋር በመተባበር የምልክት 
ቋንቋ እንዲስፋፋ እያደረገ ያለው ተግባር ሊበረታታ ይገባል፡፡

በተለይም የምልክት ቋንቋ መግባቢያ እንዲሆን በትምህርት ተቋማት፣ በሚዲያና በህብረተሰቡ ውስጥ 
እንዲሰርጽና የአካቶ ትምህርት ትግበራና የስነተዋልዶ ጤና እንዲሁም የተላላፊ በሽታዎች የጥንቃቄና 
መከላከል ትምህርት አገልግሎት ላይ እንዲውል እንዲሁም መስማት የተሳናቸው ዜጎች ባህል እንዲስፋፋና 
እውቅና እንዲያገኝ በማህበሩ እየተደረገ ያለው ጥረት ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡

አካል ጉዳተኞች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸውን ሚና በማጎልበት ለሚኖሩበት ማህበረሰብ እድገትና 
ኢኮኖሚያዊ ልማት የበኩላቸውን አስተዋጽዖ እንዲያበረክቱ በጋራ እንድንረባረብ ጥሪዬን እያቀረብኩ 
ከምስረታው ጀምሮ ከኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር ጎን ለቆማችሁና ሁለገብ ድጋፍ 
በማድረግ ላይ ለምትገኙ አጋር አካላት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እና በራሴ ስም እያመሰገንኩ በሃገራችን 
ለ30ኛ ጊዜ “ ሁሉን አካታች የሆነ ማህበረሰብ በመገንባት የ50 ዓመት ድሎቻችንን አጠናክረን 
እናስቀጥላለን!! “ በሚል መሪ ቃል ለሚከበረው መስማት የተሳናቸዉ ቀን እና ለማህበሩ 50ኛ ዓመት 
የወርቅ ኢዮቤልዩ የምስረታ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ!!!

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን ይባርክ !!!

የኢፌዲሪ የሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ 
ሚኒሥቴር ሚኒሥትር መልእክት

ዶ/ር ኤርጎጌ ተስፋዬ
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50ኛ ዓመት

የኢትዮጵያ 
መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ 
ማህበር ከአውስትሪሊያ ኤምባሲ በተገኘ አካሌና መብቶቼ 
የመስማት ስነቴ በሚል ፕሮጀክት አነስተኛ ድጋፍ በ18 
(አስራ ስምንት) የማህበሩ ቅርንጫፎች እየተገበረ ይገኛል፡
፡ ይህ ፕሮጀክት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጥር ወር 
2022 የተጀመረ ሲሆን አንደኛ ዙር ትግበራውን በጥሩ 
ሁኔታ በማጠናቀቁ የ2ኛ ዙር ትግበራ ላይ ይገኛል፡፡ 

የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ ከ4 ዓመት በፊት የሴቶች አቅም 
ግንባታ እና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከል ፕሮጀክት ጋር 
ተመሳሳይ ሲሆን የያኔው ፕሮጀክት በፊላንድ ኤምባሲና 
መንግሥት የሚደገፍ ነበር፡፡ በፊላንድ ኤምባሲና 
መንግሥት ይደገፍ የነበረው ፕሮጀክት በማህበሩ ሥር ባሉ 
30 (ሰላሳ) ቅርንጫፎች ቡና ጠጡ የሚል መርሐ ግብር 
እያዘጋጀ በመርሐ ግብሩም የአቻ ለአቻ ውይይት እያደረጉ 
ግንዛቢያቸውን የሚያሳድጉበት መርሐ ግብር ነበር፡፡ ያ 
መርሐ ግብር ሁላችንም የምናስታውሰው ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በአውስትራሊያ መንግስት ድጋፍ የተከናወነ 
ያለው ፕሮጀክት በዓላማና በይዘት ከበፊቱ ጋር ተመሳሳይ 
ነው፡፡ ይህም ፕሮጀክት በአሁኑ በ18 ቅርንጫፎች ማለትም 
በአዳማ፣ ደብረ ብርሃን፣ ነቀምት፣ አምቦ፣ ዲላ፣ ሐዋሳ፣ 
ፍኖተ ሰላም፣ ባህር ዳር፣ ሻሸመኔ፣ አለታ ወንዶ፣ ወላይታ፣ 
ሆሳዕና፣ ሐረር፣ አርባ ምንጭ፣ ጅማ፣ እንዱሁም በሁለት 
የከተማ አስተዳደር ሲሆኑ ከተሞች አዲስ አበባና ድሬደዋ 
እየተተገበረ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም ይህ ፕሮጀክት 
የሚተገበርባቸው ክልሎችና ከተሞች ቢኖሩም በሀገራችን 
በተከሰተው የፀጥታ ችግር ምክንያት ፕሮጀክቱ የፀጥታ 
ችግር ባሉባቸው ከተሞች ሊተገበር አልቻለም፡፡ 

የዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚዎች ወጣት ወንዶችና ሴቶች 
ናቸው፡፡ በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 2 (ሁለት) 

አስተባባሪዎች አሉ፡፡ በእነዚህ አስተባባሪዎች በኩል 
ቡና ጠጡ ፕሮግራም ይደረጋል፡፡ በዚህ ፕሮግራም 
ሰዎችን በመጋበዝና የአቻ ለአቻ ውይይት በማድረግ ስለ 
ሥነ.ተዋልዶ ጤናና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ግንዛቤያቸው 
እንዲዳብር ይደረጋል፡፡ 

የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር 
እየሠራቸው ያሉ ሥራዎች ከብዙ በጥቂቱ
•	 ብሔራዊ ማህበሩ ከአውስትራሊያ ኢምባሲ መስማት 

የተሳናቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ሰብዓዊ መብትና 
ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠና ለማዘጋጀት በማህበሩ 
ፕሬዝዳንት ሃሳብ አመንጭነት ተዘጋጅቶ የቀረበው 
የፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየተገበረ ይገኛል፡፡

•	 ለባለድርሻ አካላት የምልክት ቋንቋ ስልጠና በመስጠት 
ላይ ይገኛል፡፡

•	 ብሔራዊ ማህበሩ መስማት የተሳናቸውን ዜጎች 
በትምህርት፣በጤና ተቋማት፣እና በልዩ ልዩ ማህበራዊ 
ጉዳዮች ላይ እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ 
ማመቻቸት እየሰራ ይገኛል፡፡

•	 ለአዲስ አበባ ከተማ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለተወጣጡ 
የፖሊስ አባላት መሠረታዊ የምልክት ቋንቋ ስልጠና 
ተሰጥታል፡፡

•	 ለአዲስ አበባ ከተማ ለሚኖሩ መስማት ለተሳናቸው 
ተማሪ ወላጆች መሰረታዊ የምልክት ቋንቋ ስልጠና 
ተስጥታል፡፡

•	 በብሔራዊ ማህበሩ ውስጥ እንዲያገለግሉ የተቀጠሩ 
አዲስ ሰራተኞች ስራቸውን ከመስማት የተሳናቸው 
ሰራተኞች እና ተገልጋዮች በተሳካ መልኩ እንዲያከነውኑ 
መሰረታዊ የምልክት ቋንቋ ስልጠና ተሰጥታል፡፡

•	 ቋንቋ ለማያውቁ መስማት የተሳናቸው አባላት  
በየሳምንቱ ቅዳሜና እሁድ መሰረታዊ የምልክት ቋንቋ 
ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል ፡፡

•	 በአዲስ አበባ ከተማ ለሚኖሩ መስማት የተሳናቸው 
ህጻናት የራሱን ት/ቤት ከፍቶ ለተማሪዎች የደንብ 
ልብስ፣ምገባ ከክፍያ ነጻ በመስጠት ላይ ነው፡፡

•	 መስማት የተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በዕለት 
ተዕለት እንቅስቃሴ ውቅት የሚገጥማቸውን የተግባቦት 
ችግር ለመቅረፍ ለፍርድቤቶች ፣ውልና ማስረጃ 
የትርጉም አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡

ከመረጃ ቋ
ት
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  የኢመየብማ ታሪክ ባጭሩ
  ከማኅበሩ ድረ-ረጽ (http://www.enadet.org)

መስከረም 28 ቀን 2015 ዓ.ም.
የኢመየብማ ታሪክ

ከየት ወደ የት? 
የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር 
ከመቋቋሙ በፊት መስማት የተሳናቸው ብዙ ችግሮች 
ነበሩባቸው። ሕብረተሰቡ መስማት የተሳናቸውን ሰዎች 
መማር አይችሉም የሚል አተያይ ነበረው። መስማት 
የተሳነው ሰው በአማርኛ ቋንቋ ”ደንቆሮ” ተብሎ ይጠራ ነበር። 
ይህም ማለት ያልተማረ ወይም ሊማር የማይችል የሚል 
ትርጉም ነበረው። ለሥራ ስምሪት እና ሌሎች ማህበራዊ 
እንቅስቃሴዎች ዕድሎችም አልነበሩም። በመንግስት 
የሚተዳደሩ የዓይነ ሥውራን አዳሪ ትምህርት ቤቶች 
የነበሩ ቢሆኑም ለመስማት የተሳናቸው ግን በመንግሥት 
የሚተዳደር ምንም ነገር አልነበረም። በአዲስ አበባ ውስጥ 
ሁለት፣ ከረን፣ ኤርትራ ውስጥ ደግሞ አንድ የመስማት 
የተሳናቸው ትምህርት ቤቶች የነበሩ ቢሆኑም፣ እነዚህ 
ትምህርት ቤቶች ዋና ዓላማቸው ሃይማኖት ማስተማር 
በሆነ ከውጭ በመጡ ሚስዮኖች ተከፍተው የሚሠሩ ነበሩ።

አንዳንድ ቤተሰቦች መስማት የተሳነው ልጅ መውለድ 
ከእግዚብሔር እንደመጣ ርግማን ጋር ማገናኘታቸው እንግዳ 
ነገር አልነበረም። መስማት ለተሳነው ልጅ መውለድ ርግማን 

ነው የሚለው የሕብረተሰቡ አሉታዊ አመለካከት ለአንዳንድ ቤተሰቦች መስማት የተሳናቸው ሕፃናትን 
ከሕዝብ እይታ ለመደበቅ በቂ ምክንያት ሆኖ ነበር።
የኢመየብማ ሕልውና እውን የሆነው እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ ነበር። መስማት የተሳናቸው ሰዎች 
ለመብቶቻቸው ሊከራከሩ የሚችሉበት አንድ ማኅበር ያስፈልግ ነበር።

ንቃተ ሕሊናቸው የዳበረ መስማት የተሳናቸው ሰዎች አንድ ማሕበር እንዲመሠረት ለማድረግ ይንቀሳቅሱ 
ነበር። በወቅቱ ማህበር ማቋቋም በጣም አደገኛ ሥራ ነበር። ወቅቱ ማንኛውም ዓይነት ማኅበራት መንግሥት 
ጥርጣሬ የሚያይበት ጊዜ ነበር። መስከረም 3 ቀን 1963 ዓ.ም. መስማት የተሳናቸው እና መስማት የተሳናቸው 
ወዳጆችን ዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ አጠገብ በሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ 
ተሰብስበው ከተነጋገሩ በኋላ ማኅበሩን ለማቋቋም ወሰኑ። (የመሥራች አባሎችን ስም ዝርዘር “ተጨማሪ 
መረጃ” ተብሎ በመጨረሻ ገጽ ተታይዟል።) ስለሆነም የኢትዮጵያ ማስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር 
(ኢመየብማ) ተወለደ። ሰባት ሰዎች ያቀፈ አንድ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ (አምስት መስማት የተሳናቸው 
ወንዶች፣ አንዲት መስማት የተሳናት ሴት እና አንድ የሚሰሙ የምልክት ቋንቋ የሚያውቁ መስማት 
የተሳናቸው ወዳጅ) ተመርጠዋል።

የኢመየብማ ቦርድ ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣኖችን አቅፎ የነበረ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ስድስቱ ሰሚዎች 
ሲሆኑ አንዱ ግን መስማት የተሳናቸው ነበሩ። እጅግ ብዙ ጊዜያቸውንና ጉልበታቸውን ያበረከቱ ሲሆኑ፣ 
ማኅበራት ለማቋቋም አመቺ ባልነበረበት ወቅት ማኅበሩ ከጥርጣሬ ነፃ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ መልካም ዕድል 
ፈጥረውለታል። ኢመየብማ የወላጆች ኮሚቴ የነበረው ሲሆን፣ ኮሚቴውም ከወላጆች፣ ከቤተሰብ አባላት 
እና ከመስማት የተሳናቸው ጓደኞች የተውጣጡ ሰባት አባላትን ያቀፈ ነበር።

ከታ
ሪክ

ማኅደ
ር
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50ኛ ዓመት

የማኅበሩ ቦርድና የወላጆች ኮሚቴ አባሎች

ሁሉም የዕለት ከዕለት ሥራዎች በሥራ አስፈፃሚው ኮሚቴ ይካሄዱ ነበር። የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ደግሞ 
ከኮሚቴውአቅም በላይ በሆኑ ጉዳዮች፣ የመንግሥት ፖሊሲ እና ሌሎች ጉዳዮች ከማኅበሩ ቦርድ የተለያዩ 
መመሪያዎችና ምክር ያገኝ ነበር።

ይህ መዋቅር በመስከረም 1967 መንግሥት ለውጥ እስከ 
ተካሄደበት ድረስ ሥራ ላይ ቆይቷል። ሆኖም የማኅበሩ የሥራ 
አመራር ኮሚቴ እስከ ነሐሴ 1969 ድረስ አልተቀየረም ነበር። 

የተከናወኑ እንቅስቃሴዎች
በዚህ ጊዜ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ቀደም ሲል እንደ ተገለጸው 
በሕብረተሰቡ መማር እንደማይችሉ ተደርገው ይታዩ ነበር። ይህ 
እንደ ነበር የሚያሳይ መስማት የተሳናቸውን ለማመልከት ወይም 
ለመለየት
ጥቅም ላይ ውሎ የነበረው ቃል የሚያስተላልፈው መልዕክት ነው። 
ቃሉም ስለ የመስማት ኃይል አለመኖር ሳይሆን ስለ መስማት 
የተሳናቸው ሰዎች አእምሮ ትምህርት የመቀበል ችሎታ እና አቅም 
እንደሌለው አድርጎ የሚያመለክት ነበር። 

ስለዚህ በኢመየብማ የተከናወነው የመጀመሪያው እንቅስቃሴ 
መስማት የተሳናቸው ምን ምን ተግባራት ላይ ተሰማርተው 
እንደሚገኙ ጥናት ማድረግ ነበር። መስማት ለተሳናቸው ብዙ 
የተለያዩ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሰማርተው ተገኝተዋል። 
ከዚህም በላይ ጥቂቶቹ የራሳቸው ድርጅቶች ባለቤቶች ነበሩ፤ 
እንዲሁም መስማት ለሚችሉ ሌሎች ሰዎችን የሥራ ዕድል ሰጥተው 
ነበር።

በሕብረተሰቡ የተያዘው የተሳሳተ አመለካከት ለመለወጥ እንዲቻል የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በመስማት 
የተሳናቸው የተሠሩ (የተመረቱ) ምርቶች የሚታይበት ኤግዚቢሽን ለማዘጋጀት ወሰነ። በዚሁም መሠረት 
ኤግዚቢሽኑ መስከረም 1964 ዓ.ም. የተካሄደ ሲሆን መስማት የተሳናቸው፣ የመስማት የተሳናቸው ወላጆች፣ 
ወዳጆቻቸውና የተጋበዙ እንግዶች በተገኙበት በንጉሠ ነገሥቱ ተመርቆ ተከፍቷል። ከመክፈቻው ሥነ ሥርዓት 
በኋላ ኤግዚቢሽኑ በሕዝብ እንዲታይ ለአንድ ሳምንት ክፍት ተደርጎ ቆይቷል።

በኤግዚቢሽኑ ላይ በተለያዩ የሥራ መስኮች የተሰማሩ መስማት የተሳናቸው ተሳትፈዋል። ከነዚህም መካከል 
የሥነ-ጥበብ ባለሙያዎች፣ የወርቅና ብር አንጠረኞች፣ አናፂዎች፣ የልብስ ስፌት ድርጅት ባለቤቶች እና ልብስ 
ሰፊዎች፣ የጫማ ፋብሪካ ባለቤት፣ ወዘተ. ነበሩበት።

(a) የኢመየብማ የመጀመሪያ ቦርድ አባላት፡- ክቡር አቶ አበበ 
ከበደ ክቡር አቶ ደምሴ አደፍርሰው ክቡር አቶ ተስፋዬ መካሻ 
አቶ ኃይለማርያም ወልደኪዳን ወ/ሮ አልማዝ ዘውዴ አቶ 

ወንድምአገኝ አስፋው አቶ ኤሳያስ አስፋው እና ቀጥሎ ደግሞ 
አቶ ማንእኩልህ ሺፈራው (ፎቶዎች: ከማኅበሩ መዝገብ ቤት) 
(b) ከወላጆች ኮሚቴ አባሎች አንዳንዶቹ፡- አቶ በየነ በዛብህ 
መምህሬ ታደሰ አፍራስ አቶ መንግስቴ ተሰማ አቶ ግርማ ፍስሃ 
አቶ ሰይድ አሊ ወ/ሮ አበበች ታደሰ አቶ ተክለማርያም መኮንን 
(ፎቶዎች: ከማኅበሪ መዝገብ ቤት
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(a) ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ኤግዚቢሽኑን ከከፈቱ 
በኋላ ከኢመየብማ መሥራቾች አንዱ እና የጫማ ፋብሪካ 
ባለቤት የሆኑትን አቶ በየነ ከበደን መግለጫ ሲያዳምጡ 
ይታያሉ። ክቡር አቶ አበበ ከበደ (በስተግራ ጥግ) የኢመየብማ 
ቦርድ ሊቀመንበር እና አቶ ኃይሉ የሱነህ የኢመየብማ የሥራ 
አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሲመለከቱ ይታያሉ። መስከረም 
1964(ፎቶ: ከማኅበሩ መዝገብ ቤት)

በኢመየብማ ኤግዚቢሽን ላይ

(b) 1964 ዓ.ም.:- ልዕልት ተናኘ ወርቅ የተስፋዬ ባንቲዋሉ 
የወርቅና ብር ሥራዎች፣የአቶ ጌታሁን ከበደ ቡፌና ሌሎች 
እንጨት ሥራ ውጤቶች ሲጎነኙ፤ በሁለቱ መካከል ወይዘሮ 
አበበች ታደሰ፣ የወላጆች ኮሚቴ አባል ይታያሉ።
(ፎቶ: ከማኅበሩ ስብስብ)

ዕርዳታ የማግኘት ችግር
መስማት የተሳናቸው የተሰማሩባቸው የሥራ እንቅስቃሴዎች 
ጥናትን ተከትሎ ማኅበሩ በቆዳ እና በእንጨት ሥራ አነስተኛ 
የማምረቻ ድርጅቶች ለማቋቋም የሚያስቸሉ ሁለት 
ፕሮጄክቶች አዘጋጅቶ ነበር። እነዚህ ፕሮጄክቶች መስማት 
ለተሳናቸው የሥራ ዕድል ለመፍጠርና ሌሎች ተመሳሳይ 
ሥራዎችን ለማካሄድ እንዲቻል ለማኅበሩ አንዳንድ ገቢዎችን 
እንዲያስገኙ ታስበው የተዘጋጁ ነበሩ። ነገር ግን በሚያሳዝን 
ሁኔታ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ፕሮጀክቶቹን ተግባራዊ 
ማድረግ ሳይቻል ቀርቷል።

ማኅበሩ ምንም ዓይነት አስተማማኝ የገቢ ምንጭ 
አልነበረውም። ብቸኛው የገቢ ምንጭ የአባልነት መዋጮ ብቻ 
ነበር። ነገር ግን የአባሎቻችን የአባልነት መዋጮ የመክፈል 
አቅም እጅግ በጣም ውስን ነበር። ለበርካታ ዓመታት በወር 
አንድ ብር (ብር 1.00) ሆኖ የቆየ ሲሆን፣ ይህም በጣም 
አነስተኛ ነበር። ብዙዎቹ አባሎቻችን ተቀጥረው የመሥራት 
ዕድላቸው ጠባብ ስለነበር የአባልነት መዋጮ የመክፈል 

አቅማቸው ውሱንነት የአባልነት መዋጮው በዝቅተኛነቱ ለረጂም ጊዜ እንዲቀጥል አስተዋፅኦ አድርጎ ቆይቷል።

ማኅበሩ ለአባሎቹ አገልግሎት ለመስጠት የሚችልበት ቋሚ አድራሻ አልነበረውም። ማኅበሩ እንደተቋቋመ 
በመጀመሪያ አካባቢ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ይገኝ በነበረው ካፌ 
ውስጥ ይሰበሰብ ነበር። ከዚያ በመቀጠል ኮሚቴው በሁለት የተለያዩ ቦታዎች ይሰበሰብ ነበር። ከማኅበራችን 
መሥራቾች አንዱ የሆኑትና እንዲሁም ለማኅበሩ መመሥረት ዋና አነቃቂ እንደ ነበሩ የሚነገርላቸው አቶ 
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50ኛ ዓመት
ተስፋዬ ባንቲዋሉ፣ የመጀመሪያው የማኅበሩ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነበሩ። ሙያቸውም የወርቅና 
የብር አንጣሪነት ነበር። የመሥሪያና የመሸጫ ሱቃቸውም በጣም አመቺ በሆነው የአቡነ ጴጥሮስ አደባባይ 
በሚገኝበት አካባቢ የነበረ ሲሆን፣ ይህም አካባቢ የብዙ መስማት የተሳናቸው መገናኛ ነበር። በመሆኑም 
ኮሚቴው የመሰብሰቢያ ቦታ ባስፈለገው ጊዜ ሁሉ የኮሚቴው አባሎች ሱቃቸው ውስጥ እንዲሰበሰቡ 
እጆቻቸውን ዘርግተው ይቀበሉዋቸው ነበር።
ሁለተኛው ኮሚቴው አዘውትሮ ይሰበሰብበት የነበረበት ቦታ ደግሞ የማኅበሩ አባሎች ወርሃዊ ስብሰባዎች 
ያደርጉበት ከነበረው ከሠራተኛና ማኅበሪዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት አጠገብ ነበር። ይህም ቦታ 
የመጀመሪያው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ባይሆኑም ቀጥሎ የተመረጠው ኮሚቴ አባል የነበሩት የአቶ 
ጌታቸው ገብረሕይወት መኖሪያ ቤት ውስጥ ነበር።

ኮሚቴው የራሱ ቋሚ ቦታ እስካገኘበት ጊዜ ድረስ አቶ ጌታቸው ቤት ሲሰበሰብ ቆይቷል። በመሆኑም በቋሚ 
የሥራ ቦታ እና በገንዘብ እጦት የማኅበሩን እንቅስቃሴዎች ለማካሄድ በጣም ፈታኝ ሆኖ ቀይቶ ነበር። 
ለአባሎች መደበኛና ቋሚ በሆነ መልክ አገልግሎት መስጠት የተጀመረው የማኅበሩ ቦርድ ለሥራ አስፈጻሚ 
ኮሚቴ ሊቀመንበሩ ወርሃዊ ደመወዝ ከተዋህዶ ጥበብ የጃንጥላ ፋብሪካ እንዲከፈል ማመቻቸት ካደረገ 
በኋላ ነበር። ፋብሪካው መስማት የተሳናቸውን ጨምሮ አካል ጉዳተኞች ቀጥሮ የሚያሠራ ኩባንያ ነበር። 
በተጨማሪም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሥር ይተዳደር ከነበረው ማዕከላዊ የብሬይል 
ቤተ-መጻሕፍት ይገኝበት ከነበረው ሕንፃ ውስጥ አንድ ክፍል ያለው ጽሕፈት ቤት ለማኅበሩ አገልግሎት 
እንዲሰጠው ተደርጓል። የታይፒስት ደመወዝ ደግሞ ከማኅበሩ 
ከቦርድ አባሎች አንዱ በነበሩት በክቡር አቶ ደምሴ አደፍርሰው 
ይከፈል ነበር። ይህ የተደረገው ማመቻቸት በ1966 ዓ.ም. አብዮቱ 
ከፈነዳ በኋላ ለጥቂት ዓመታት ቀጥሎ ቀይቷል።

አብዮቱ በ1966 ዓ.ም. ከመፈንዳቱ ጥቂት ወራት ቀደም ብሎ 
በማኅበሩ ቦርዱ ሊቀመንበር በኩል ከአዲሰ አበባ ቄራዎች ድርጅት 
ሁለት የአከአሲዮኖች ድርሻ ለማኅበሩ እንዲሰጥ መፈቀዱን 
የሚያበስር መልዕክት ተነግሮ ነበር። የሚያሳዝነው ከአብዮቱ 
ፍንዳታ በኋላ ድርጅቱ በመንገሥት ንብረትነት በመያዙ ስለ ጉዳዩ 
ዳግመኛ ምንም ነገር ማኅበሩ አልሰማም። በመሆኑም ማኅበሩ 
ከንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት አንዳችም ነገር አላገኘም።

ማኅበሩ ከመንግሥት አንዳች ዓይነት ነገር ያልደረሰው የማኅበሩ 
መሪዎች ምንም ዓይነት ጥረት ባለማደረጋቸው ምክንያት 
አልነበረም። በወቅቱ ያለ ንጉሠ ነገሥቱ ዕውቅናና ይሁንታ ምንም 
ነገር ሊደረግ አይችልም ነበር። ለኤግዚቢሽኑ መዘጋጀት አንዱ 
ምክንያት የንጉሠ ነገሥቱን ትኩረት ለማግኘት እንዲቻል በማሰብ 
ነበር። ሆኖም ግን ያ ምንም አልሠራም። እናም የጃንሆይ 81ኛ የልደት ቀን ሲከበር መስማት የተሳናቸው 
እፊታቸው ቀርበው መልካም የልደት ቀን ይሁንልዎት ለማለትና ስጦታም ለማበርክት እንዲፈቀድላቸው 
ማኅበሩ ጠይቋል።

ስጦታውም የወርቅና የብር ሠራተኛ በሆኑ የማኅበሩ አባል እንዲሠራ አድርጓል። የተሠራው በብር የተለበጡ 
ሁለት የዝሆን ጥርሶች ሆኖ ከዝሆን ጥርሶቹ ጫፎች ላይ ደግሞ የንጉሠ ነገሥቱ ዘውድ ምስል እንዲንጠለጠል 
ተደርጎ አምሮ የተሠራ ነበር። ስለ ሁለቱ የአክሲዮኖች ድርሻ ለማኅበሩ መሰጠት የተነገረው ከዚህ ሥነ-ሥርዓት 

አቶ ጌታቸው ገብረሕይወት (ነ.ይ.) መኖሪያ 
ቤታቸውን ለማኅበሩ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
መሰብሰቢያነት ፍት አድርገዋል። (ፎቶ: 
ከማኅበሩ ስብስብ)
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ከጥቂት ወራት በኋላ ነበር።
ማኀበሩ አንድ ክፍል ያለው ጽሕፈት ቤት ካገኘ 
በኋላ የቢሮ ዕቃዎች ችግር አጋጥሞት ነበር። 
ችግሩ ሊፈታ የቻለው [የኢትዮጵያ ወታደራዊ 
እጓለማውታ ማኅበር ???] አንሰተኛ ግን በጣም 
ጠቃሚ የነበረ ዕርዳታ ስላደረገለት ጠረጴዛ፣ 
ወንበር እና መደርደሪያ ለመግዛት በመቻሉ ነበር።
ያን ጊዜ እንደ አሁኑ በበጎ አድራጎትና በልማት 
የሚሳተፉ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
አልነበሩም። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት 
ድርጅት ነበር። ይሁን እንጂ እንቅስቃሴዎቹ 
ዓይነ ስውራን እና አረጋውያን ላይ ብቻ ነበር 
የሚያተኩሩት። የድርጅቱ እንቅስቃሴ መስማት 

የተሳናቸውን አያካትትም ነበር። እንደ ዩኤስ ኤይድ፣ ዳኒዳ፤ ፊኒዳ፤ ሲዳ ያሉ የልማት ድርጅቶችም ነበሩ። ነገር 
ግን በመንግሥት ተለይተው የተመረጡ ፕሮጀክቶችን ብቻ ይደግፉ ነበር። በተጨማሪም ትኩረቱ በሕፃናት 
ላይ ያደረገ የኖርዌይ የሕፃናት አድን ድርጅት ይንቀሳቀስ ነበር። ነገር ግን ድርጅቱ መስማት የተሳናቸው 
ሕፃናት አካትቶ ስለመሥራቱ በእርግጠኝነት ለመናገር አይቻልም። ሁኔታው እንደዚህ ያለ የነበረ በመሆኑ 
ማኅበሩ ከአባልነት ክፍያ ከሚሰበስበው ትንሽ ገንዘብ በስተቀር ምንም የገንዘብ ምንጭ አልነበረውም።

ስለዚህ ማኅበሩ የሙዚቃ ድግስ በማዘጋጀት የመጀመሪያው የገንዘብ ማሰባሰቢያ እንቅስቃሴውን 
አከናውኗል። የክብር ዘበኛ፤ የምድር ጦር እና የፖሊስ የሙዚቃ ባንዶች በዝግጅቱ ለመሳተፍ የተስማሙ 
ሲሆን ዝግጅቱ አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ አምባሳደር ትያትር ውስጥ ተካሂዷል። እንደ አለመታደል ሆኖ 
ለአዳራሽ ኪራይ፣ ለግብር እና ለሌሎች ወጪዎች ከተከፈለ በኋላ የተረፈው ገንዘብ ማንኛውም ፕሮጀክት 
ለማካሄድ በቂ አልነበረም።

ለመስማት ለተሳናቸው ምንም ዓይነት የትምህርት ፖሊሲ 
ያልነበረ ቢሆንም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አንድ መስማት 
የተሳናቸው ተማሪዎች ተቀብሎ ሲያስተምር የቆየ ትምህርት 
ቤት ነበር። ይህ ትምህርት ቤት የአዲስ አበባ ሥነ-ጥበብ ጥበብ 
ትምህርት ቤት ነበር። ትምህርት ቤቱ አዳዲስ ተማሪዎችን ይቀበል 
የነበረው በክረምት ወቅት የአንድ ወር ሥልጠና በመስጠት እና 
ተስፋ ሰጪ ችሎታ ያላቸውን በመለየት ነበር። ከዚህም በላይ በዚያ 
ወቅት የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር የውጭ ዜጋ የነበሩ ሲሆን፤ 
መስማት የተሳናቸው ሰዎች መማር አይችሉም በሚለው አባባል 
አስተሳሰባቸው የተበከለ እንዳልነበረ መገመት ይቻላል። ስለዚህ 
አንዳንድ መስማት የተሳናቸው ሰዎች በዚህ መንገድ ተጠቅመው 
መመዝገብ ችለዋል። ሌሎች ጥቂት መስማት የተሳናቸው ደግሞ 
በንጉሠ ነገሥቱ ትዕዛዝ እንዲገቡ የተደረጉ ነበሩ። በመሆኑም 
ማኅበሩ ከአሥር በላይ አባላቱ የሥነ-ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው።

በመስማት የተሳናቸው የሥነ-ጥበብ ባለሙያዎች የተሠሩ 

አንዳንድ መስማት የተሳናቸው፣ የቦርድ እና የወላጆች ኮሚቴ አባላት
ከግርማዊነታቸው ጋር። ሐምሌ 1973 (ፎቶ: ከማኅበሩ ስብስብ)

የመጀመሪያዎቹ መስማት የተሳናቸው የሥነ-ጥበብ ተማሪዎች 
በአዲስ አበባ የሥነ-ጥበብ ትምህርት ቤት ውስጥ የተማሩ (ፎቶ: 
ከማኅበሩ ስብስብ
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50ኛ ዓመት

የሥነ-ጥበብ ሥራዎች ኤግዚቢሽን በተለያዩ ጊዜያት ቀርበዋል። ኤግዚቢሽን የተካሄዱባቸው ቦታዎች በድሮ 
አውሮፕላን ማረፊያው አካባቢ ይገኝ የነበረው የአሜሪካ ሕብረተሰብ ትምህርት ቤት፣ ማዘጋጃ ቤት፣ በጎ 
ተቋም እና በሌሎች ቦታዎች ውስጥ ነበር። ይሁን እንጂ በጎተ ተቋም የተካሄደው ኤግዚቢሽን ብቻ መስማት 
ለተሳናቸው ባለሙያዎች የተወሰነ ገቢ እንዳስገኘ ይነገራል። ምክንያቱም ዝግጅቱ በደንብ የተደራጀና 
የመግዛት አቅም ያላቸው ተሳታፊዎች የታደሙበት ስለ ነበረ ነው። እነኚህ ኤግዚቢሽኖች ከገቢው በተጨማሪ 
የመስማት የተሳናቸው የሥነ-ጥበብ ባለሙያዎችን ችሎታ እና የጥበብ ሥራዎች እንዲታወቁ አስተዋፅኦ 
አድርገዋል።

ማኅበሩ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ መስማት ለተሳናቸው 
ልዩ ፍላጎቶች ላይ አትኩሮት እንዲደረግ ሲቀሰቅስ 
ቆይቷል። በደርግ ጊዜ ውስጥ ለአጭር ጊዜም ቢሆን 
የከፍተኛ የደርግ ባለሥልጣኖች እይታ በመሳብ ረገድ 
የተወሰነ ውጤት አግኝቷል። የሚያሳዝነው ነገር በከፍተኛ 
አመራሮች ላይ ሁከት የተከተለ ተደጋጋሚ ለውጥ 
ይደረግ ስለነበር ለማኅበሩ ተሰጥቶ የነበረው ትኩረት 
ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግአመቺ አልነበረም። 
ቀደምት መሪዎች ከቦታቸው ከመወገዳቸው በፊት 
ያስተላለፉዋቸውን ውሳኔዎች በአዲሶቹ እንዲተገበሩ 
ለማድረግ አስቸጋሪ ነበር።

ቢሆንም ማኅበሩ ስለ መስማት የተሳናቸው ችግሮችና ፍላጎቶች መጠየቁንና ማሳሰቡን ቀጥሎበታል። 
ከጥቂት ዓመታት በኋላም የማኅበሩ ጥያቄ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ለመድረስ ቻለ። ምክር ቤቱም 
ከአባሎቹ አንዱ የሆኑትን ክቡር አቶ ወሌ ቼኮል ማኅበሩን እንዲጎበኙና ያለበትን ሁኔታ እንዲመለከቱ 
በማድረጉ፣ የማኅበሩ ሃላፊዎች ማኅበሩ ያለበትን ሁኔታ እና አባሎች ያሉባቸው አሳሳቢ ችግሮች ለማስረዳት 
ዕድል አግኝቷል።
ይህ ከሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማኅበሩን በተመለከተ ውሳኔ ማስተላለፉን ማኅበሩ 
ለማወቅ ችሏል። ውሳኔውም የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር እና 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በየሥልጣኖቻቸው ሥር ለሚገኙ የማኅበሩ ችግሮች ዕርዳታ እንዲያደርጉለት ነው። 
ከዚያ በኋላ በምክር ቤቱ የተወሰነውን ተግባራዊ እንዲደረግለት ከበታች ሃላፊዎች ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል 
ቀጥሏል።

ማኅበሩ ከሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ያጋጠመው ችግር አልነበረም። ምክንያቱም የሚኒስቴሩ 
መሥሪያ ቤቱ ባለሥልጣኖች ሁልጊዜ ከማኅበሩ ጎን የቆሙ ስለ ነበሩ ነው። በመሆኑም በሥሩ ይገኝ በነበረው 
“የድኩማን ማቋቋሚያ ድርጅት” ይባል በነበረው ድርጅት በኩል ለማኅበሩ ሠራተኞች ደመወዝ ከመክፈል 
ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታዎች ማኅበሩን በመርዳትና በመደገፍ የድርሻውን ተወጥቷል።

ማኅበሩ አጋጥሞት የነበረው ትልቁ ችግር ከከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የበታች ባለሥልጣናት ጋር 
የተያያዘ ነው።የመሬት እና የመኖሪያ ቤት ጉዳዮችን ማካሄድ ምን ጊዜም በችግር የተሞሉ እና ለምግባረ 
ብልሹ ድርጊቶች የተጋለጡ ናቸው። 

ዮሐንስ ፀጋዬ ዲፕሎማውን ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሲቀበል። ኅዳር
4 ቀን 1965 ዓ.ም. (ፎቶ: ከማኅበሩ ስብስብ)
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ችግሩ ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ያስተላለፏቸውን ውሳኔዎች ተፈፃሚ በማድረግ በኩል የበታች ባለሥልጣኖች 
ዳተኛ መሆን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፋይሎችን ሆን ብለው ይሁን ወይም በስህተት የተቀመጡበት ቦታ 
ባለመታወቁ አልተገኙም በማለት የውሳኔው ተፈጻሚነት እንዲጓተት አድርገዋል። ምንም እንኳን ውሳኔው 
በግልጽ ለማኅበሩ ዕርዳታ እንዲደረግለት፣ ማኅበሩ የጠቆመውን ቤትም ከኪራይ ነፃ ይሰጠው ቢልም፣ የቤት 
ኪራይ እንዲከፍል በተደጋጋሚ ጊዜ ተጠይቆ ነበር።

በዚህ መንገድ ማኅበሩ የመሰብሰቢያ አዳራሽ እና አሁን ጽሕፈት ቤቱ የሚገኝበትን ቤት ማግኘት ችሏል። 
ሆኖም ግን የሚኒስሮች ምክር ቤት ያፀደቀው ውሳኔ ቤትን ብቻ ሳይሆን መሬትንም ጭምር ለማኅበሩ 
እንዲሰጥ የሚል ነበር። ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ አልተፈታም ነበር። በመጨረሻም የማኅበሩ ጽሕፈት ቤት 
አቅራቢያ የሚገኝ አንድ ቦታ ተሰጥቶት ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ በገንዘብ እጦት ምክንያት በቦታው ላይ 
ግንባታ ለማካሄድ አልቻለም ነበር። ስለዚህ የከተማው አስተዳደር መሬቱን መልሶ በመውሰድ ለሌላ አካል 
አሳልፎ ስለ ሰጠው አሁን መስጊድ ተገንብቶበት ይገኛል።

(a) ከኅብረተሰብአዊት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት 
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ጽሕፈት ቤት የተፃፈ ደብዳቤ (11 
የካቲት 1973 ዓ.ም.) (ፎቶ: ከማኅበሩ ስብስብ)

ከሚኒስትሮች ምክር ቤትና ከከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የተጻፉ ደብዳቤዎች

(b) ከኅብረተሰብአዊት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት 
የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የተጻፈ ደብዳቤ (23 መጋቢት 
1975 ዓ.ም.) (ፎቶ: ከማኅበሩ ስብስብ)
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50ኛ ዓመት
ማኅበሩ ለትርፍ ያልተቋቋመ የመስማት የተሳናቸው ማኅበር እንደመሆኑና የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም 
በመንግሥት በኩል ለመስማት የተሳናቸው መደረግ ያለባቸውን ተግባሮች የሚደግፉ እንደመሆናቸው መጠን 
መሬትን ለማልማት የተሠጠው የስድስት ወራት የጊዜ ገደብ በማኅበሩ ላይ ተፈጻሚ መሆን አይገባውም፤ 
በማለት አቤቱታ በማቅረቡ፣ በከተማው አስተዳደር ሌላ ተተኪ መሬት እንዲሰጠው ተወስኗል። ይሁን እንጂ 
ተተኪው ቦታ ከከተማው መሃል በጣም ርቆ በሚገኘው ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ነው። መስማት የተሳናቸው 
በከተማው ውስጥ ተበታትነው የሚገኙ ስለሆኑ በቦሌ ቡልቡላ የሚገኝ ቦታ ለሁሉም መስማት ተሳናቸው 
ሰዎች በቀላሉ ተደራሽ አይደለም። ከዚህም በላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በርካታ ተማሪዎች በመስማት 
ተሳናቸው ሕይወት ላይ፣ በምልክት ቋንቋ፣ በመስማት ለተሳናቸው ትምህርት፣ መስማት ለተሳናቸው የሥራ 
ቅጥር ሁኔታ፣ እና በሌሎች ማህበራዊ፣ ሥነ-ልቦና እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ጥናትና ምርምር ያካሂዳሉ። 
ማኅበሩ አሁን ያለበት ቦታ ለእነዚህ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም መስማት ለተሳናቸው በጣም ተዳራሽ በመሆኑ 
እጅግ አመቺ ነው። ስለዚህ ለማኅበሩ የሚሰጠው ተተኪ ቦታም እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ ማስገባት 
ይገባዋል ብሎ ያምናል። ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ማኅበሩ በቦሌ ቡልቡላ የሚገኘውን ቦታ ለመቀበል 
ሳይችል ቀርቷል። አሁንም ቢሆን ይበልጥ ምቹ በሆነ ቦታ ላይ ቦታ እንደሚሰጠው በተስፋ በመጠባበቅ ላይ 
ይገኛል።

ተጨማሪ መረጃ

የማኅበሩ መሥራቾች
ኢመየብማን ከመሠረቱት መስማት የተሳናቸው እና 
የሚሰሙ ጓደኞቻቸው ጥቂቶቹ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ 
ክርስቲያን ግቢ ውስጥ በ1963 ዓ.ም.፤ እነሱም (ከግራ 
ወደ ቀኝ ሲታዩ) የመጀመሪያው መደዳ፡- [ ? ]፣ ጌታቸው 
ገብረሕይወት፣ ሕዝቅያስ ተሰማ፣ ምናሴ አበራ፣ ተስፋዬ 
አስናቀ(የሚሰማ)፣ አፈወርቅ መንገሻ ሁለተናው መደዳ፡- 
አበበ ጥበበ በኛ፣ ሠሎሞን ታደሰ፣ ጥላሁን ፈረደ፣ ዮሐንስ 
ገብረማርያም፣ ዳንኤል (ሻፊ) አዳም፣ ተክለሃይማኖት 
ደርሶ፣ ፍቃዱ ኃይሌ፣ [ ? ]፣ ዶኮ ካብትህይመር፣ ጌታሁን 
ከበደ ሶስተኛው መደዳ፡- ዮሐንስ ፀጋዬ፣ ብዙአየሁ ታደሰ፣ 
ዓለምሰገድ አርኣያ፣ ሰጠን በላቸው፣ አበበ ለማ፣ [ ? ]፣ ስመኝ 
ወልደብርሃን፣ ገነት ጌታቸው፣ ሳባ ገረመው፣ ገነት ሙሉሸዋ፣ 
አሊማ መሐመድ ከኃላ የቆሙት፡- ጌታቸው አበበ፣ አበበ 
ዓለማሁ፣ አፈወርቅ ኃይለሥላሴ፣ ይልማ ኃይሉ፣ ኃይሉ 
የሱነህ፣ በየነ ከበደ፣ ወርቁ ዓለማየሁ 

(ፎቶ፡ ከማኅበሩ ስብስብ)
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እናመሰግናለን

እንዴት ከረማችሁ ውዶቼ? ይሄው አስፈሪው ኮቪድም እንደምንም ተላምዶን አንተ ትብስ አንቺ ተባብሎ 
አብሮን ይኖር ጀመረ አይደል እንዴ? ከእኔ ጋርማ ከመላመዱ ብዛት እኮ “ሰላም ነው? ፒስ ነው?” እየተባባልን 
እንዲሁ ቤት ሳይገባ በውጭ ሞቅ ያለ ሰላምታ እንለዋወጣለን። እንደ ልባም ሴት ባሏ ቂቅ ብሎ ዘንጦ 
ሲወጣ ማንም “በክፉ ዓይኑ” እንዳያይባት (wink wink) በነጭ ሽንኩርት ያበደ ቋንጣ ፍርፍር ባፍ ባፉ 
እንደምታጎርሰው እኔም እንዲሁ ኮቪድን በክፉ ዓይኑ እንዳያየኝ በነጭ ሽንኩርት እና ማር ባበደ የፈላ ወተት 
ትን እስኪለው ባፍ ባፉ እያልኩ ተላምደን ተከባብረን አለን።

እንደው ቀልዱስ ቀልድ ነው አለቅን ስንል ዕድሜ ቀጥሎ የማኅበራችንን 50ኛ ዓመት እንድናከብር ያደረሰን 
አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። እናላችሁ በዚህች አጠር ብላ ትንሽ ረዘም ባለች ጽሑፌ የሳንቲሞቹን 
ፍልሚያ አስመልክቶ እዚህ ሰሜን አሜሪካ በዲሲ እና አካባቢው የምንገኝ መስማት የተሳነን የENAD 
ፍሬዎች ያደረግነውን ዱላ ቀረሽ ፍልሚያ በወፍ በረር አስቃኛችኋለሁ።

ጊዜው ልጅ ኮቪድ ብቅ ከማለቷ በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2019 ላይ መስማት የተሳናቸው 
ኢትዮ-አሜሪካውያን በሚገናኙበት የፊስቡክ ገፅ Deaf Ethiopians in America (DEA) ላይ በተለያዩ 
ርዕሶች ዙሪያ ጦፍ ያለ ውይይት፣ ክርክር ባስ ሲልም ዱላ ቀረሽ እንካስላንቲያ የጦፈበት ወቅት ነበር። በዛው 
ሰሞንም ENAD በባለቤትነት ለሚያስተዳድረው መዋለ ሕፃናት እድሳት እና ለሕፃናቱ መማሪያ ቁሳቁስ 
ድጋፍ የእርዳታ ጥያቄ ከተለያዩ ተቆርቋሪ ግለሰቦች የሚቀርብበት አጋጣሚ ነበር። በወቅቱ ግን የተቀናጀ 
ይሄ ነው የሚባል ዕቅድ አልነበረም። መቼስ በአሜሪካ ውስብስብ የኑሮ ሲስተም ሁሉም ሮጦ አዳሪዎች፣ 
የቤተሰብ ኀላፊ እና አስተዳዳሪዎች ብሎም አገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ደጋፊ እና ጧሪዎች ስለሆኑ 
ሁሉን አቀናጅቶ የማኅበራቸውን ትምህርት ቤት እንዲያድሱ 
ማስተባበር ብሎም ለአንድ ዓላማ ማሰለፍ አዳጋች ነበር።

በዛው ሰሞን የተወሰኑ ሴቶች የልጆቻቸውን ልደት ለማክበር 
ይገናኛሉ። አጋጣሚውን ተጠቅመው እንዴት ሁሉን 
አስተባብረን ለመዋለ ሕፃናት ትምህርት ቤቱ አንድ ነገር 
ማድረግ እንችላለን ብለው ሲወያዩ በአሜሪካ የሚገኙ 
ልጆቻቸው የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች እንዴት fund 
raise እንደሚያደርጉ የታዘቡትን ልምድ አንስተው ተነጋገሩ። 
እናም ሀሳቡን ለነሱ እንደሚመች አድርገው አሻሽለው 
በጊዜ በቡድን የት መቼ እንዴት የሚለውን ዝርዝር ዕቅድ 
አውጥተው DEA የፊስቡክ ገፃቸውን ተጠቅመው ሴቶቹ 
ወንዶቹን ለፍልሚያ ግጠሙን በሚል ፉከራ መቀስቀስ ጀመሩ።
ወንዶቹም መጀመሪያ ምን አመጡብን ብለው ግራ 
ተጋቡ ሲቀጥል የፍልሚያው አጨዋወት እና አካሄድ ግልፅ 
ሲሆንላቸው በሴቶችማ መሸነፍ አይሞከርም በሚል 

የሳንቲሞች ፍልሚያ

ከሃና አፈወርቅ
September 2, 2022

ፎቶ:- የሴቶቹ ፉክራና እንጉርጉሮ ከፊስቡክ ገጽ 
DEA የተወሰደ
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50ኛ ዓመት

የወንድነት መንፈስ “እረ ጥራኝ ጫካው እረ ጥራኝ ዱሩን” እያንጎራጎሩ እና ዘራፍ እያሉ አከታትለው የቃላት 
እና የምልክት ነቆራቸውን ሴቶቹ ላይ ሰነዘሩ። ሴቶቹም የዋዛ አይደሉም “get up stand up get up for 
your prize” ን እያቀነቀኑ የአፀፋ መልስ ምት ወገባቸውን ይዘው እጆቻቸውን አስረዝመው (ማነው ምላስ 
ብቻ ነው የሚረዝመው ያለው? ) ጉሸማውን ያዘንቡት ጀመረ።

መቼም ተቀናቃኝ ቡድኖቹ ግልፅ የሆነላችሁ ይመስለኛል። በሴት እና በወንዶች መሀል። አሸናፊው ቡድንም 
ብዙ ሳንቲም የሰበሰበው ይሆናል። ጉሸማ እና መነቋቆሩ ከMarch 1 
እስከ May 30, 2019 የሚቆይ ሆኖ በፊስቡክ ገፁ DEA በኢምቋ፣ 
በአሜሪካን ምልክት ቋንቋ ፣ በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ ተደርጓል።

ዙሩ እየከረረ አንገት ለአንገት ተያይዘው የመጀመሪያ ወር የመጋቢት 
ሪፖርት ደረሰ። በሪፖርቱም ወንዶቹ በከፍተኛ ነጥብ እየመሩ እንደሆነ 
ታወቀ። ወንዶቹ አፍ አውጥተው እልል አሉ (የተወካዮቻቸዉን ፎቶ 
ይመልከቱ)።

ሴቶቹም ምንም እንኳን ቢበሳጩም ነገም ሌላ ቀን ነው በሚለው 
ተስፋ ለቀጣይ ወር ፍልሚያ የእናት መቀነታቸውን ጠበቅ፣ አንገት 
ቀና፣ ልብ ደንደን አድርገው በውስጥ እየተመካከሩ የበለጠ እጅ ለእጅ 
ተያያዙ። እንዲሁ መበሻሸቁ መጎሻሸሙ አንዱ ፆታ የሌላውን ፆታ 
ጉድ ማጋለጡ እንደቀጠለ የሚያዚያ ወር ሪፖርት ደረሰ። በውጤቱም 
ሴቶቹ ዙሩን አክረው በከፍተኛ ነጥብ ወንዶቹን ኩም አደረጉ። አሁን 
ሁለቱም ተፎካካሪ ቡድን አንድ አንድ ነጥብ ይዟል። የሶስተኛው እና 
የመጨረሻው ወር ውጤት ከቀድሞው ውጤት ጋር አብሮ ተደምሮ 
አሸናፊውን ይለያል። በመሆኑም እጅግ በጣም ዙሩ ከሮ መበሻሸቁ እና 
ቲፎዞው ተጠናክሮ አንገት ለአንገት ተያይዘው ግንቦት ወርን ጨርሰው 

ቅዳሜ June 1, 2019 በቨርጂኒያ ስቴት Alexandria city, old town በተባል ቦታ ሳንቲሞቻቸውን ወደ 
ወረቀት ብር ቀይረው በአካል ተገናኙ። እንዲሁ በአካልም እየተበሻሸቁ ልባቸው ተሰቅሎ በጉጉት ሲጠብቁት 
የነበረው ውጤት የሚገለፅበት ሰዓት ደርሶ ሁሉም ትንፋሹን ዋጥ አድርጎ የየቡድኖቹ ተወካዮች ውጤት 
ሲያቀርቡ መከታተል ጀመረ። በውጤቱም ለምንም አይሆኑም ተብለው በየእቃው እና ቤቱ ሲጠራቀሙ 
የነበሩ የተሳታፊዎቹ ሳንቲሞች ተደምረው በወንዶች $3699 በሴቶች ደግሞ $3624 በድምሩ $7323 
የአሜሪካ ዶላር ለመሰብሰብ ተቻለ።

ፎቶ :-June 1, 2019 ተፋላሚዎቹ በተገናኙበት ጊዜ ከግል ማህደር የተወሰደ
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በተመሳሳይ ሁኔታ አገር ቤት የሚገኙ መስማት የተሳናቸው የማህበሩ ተቆርቋሪዎች የአቅማቸውን እጅግ 
በጣም ደስ በሚል ሕብረት አዋጥተው ከአሜሪካ ወዳጆቻቸው ጋር ተቀናጅተው የመዋለ ሕፃናቱ የእድሳት 
ሥራ ተጀመረ። በተለይ የተማሪዎቹ መፀዳጃ ቤትና ውሃ ከፍተኛ እድሳት ያስፈልገው ስለነበረ እሱ ላይ ትኩረት 
ተደርጎ ተሠራ። ያገር ቤቶቹ መስማት የተሳናቸው ከገንዘብ ባሻገር የጉልበት ሥራውን 80% ሸፍነው ድንጋይ 
ተሸክመው፣ ሲሚንቶ አብኩተው ፣ጣውላ አንጥፈው ፣ ኮርኒስ ሰርተው፣ አፅድተው ፣ቀለም ቀብተው፣ 
ሥእላትን ሥለው፣ ለጉልበት ሠራተኞች እና በጎ ፍቃደኞች ምግብ አብስለው፣ አብልተው አጠጥተው በከፍተኛ 
የትብብር መንፈስ እና አገልጋይነት የትምህርት ቤቱ እድሳት ተከናወነ።

የሳንቲሞቹ ፍልሚያ መንፈሳችንን ያደሰ እርስ በርስ የበለጠ እንድንተዋወቅ ያስቻለ እና በየቤታችን 
አነስተኛ ናቸው ብዙም ዋጋ የላቸውም ተብለው የተወረወሩ ሳንቲሞች አንድ ላይ ቢሰባሰቡ ጥቅማቸው 
ቀላል እንዳልሆነ ያሳየ ደስ የሚል ጨዋታ እና ቁምነገር ነበር። እንግዲህ በቀጣይ በሌላ የሳንቲሞች ፍልሚያ 
እስከምንገናኝ ማኅበሬን እና አባላቱን እንዲሁም ሠራተኞቹን እንኳን ለኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው 
ብሔራዊ ማኅበር 50ኛ የምሥረታ በዓል አደረሳችሁ እያልኩ መልካም ቆይታ እመኛለሁ።

በቸር እንሰንብት።

ፎቶ :-June 1, 2019 ተፋላሚዎቹ በተገናኙበት ጊዜ ከግል ማህደር የተወሰደ
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የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋ 
(ኢ.ም.ቋ.) አጭር ታሪክ

ከ መ ስ ማ ት 
የ ተ ሳ ና ቸ ው 

ትምህርት ቤቶች 
መከፈት ቀደም ብሎ 

ኢትዮጵያ ውስጥ መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብና 
የምልክት ቋንቋ እንደ ነበረ የሚጠቁሙ በጽሑፍ 
ያልሠፈሩ የተወሰኑ መረጃዎች አሉ፡፡ በ1950ዎቹ 
አጋማሽ ላይ ከሰሜን አሜሪካና ስዊድን የሙጡ 
ሚሲዮናዊያን በአዲስ አበባና በከረን (በቀድሞዋ 
የኢትዮጵያ ግዛት ኤርትራ) የመጀመሪያዎቹን 
የመስማት የተሳናቸው ትምህርት ቤቶች ከፈቱ፡
፡ በ1956 ዓ.ም ትምህርት ቤታቸውን በአዲስ 
አበባ የከፈቱት አሜሪካውያን በማስተማሪያነት 
የተጠቀሙት ቋንቋ በወቅቱ በጥሩ የዕድገት ደረጃ 
ላይ የነበረውን የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ ሲሆን፣ 
በከረን ውስጥ ትምህርት የጀመሩት ስዊድናውያን 
ደግሞ የኖርዲክ ሀገራት የሚጠቀሙበትን አሁን 
የስውዲን የምልክት ቋንቋ በመባል የሚታወቀውን 
ነበር፡፡ በሁለቱ የምልክት ቋንቋዎች መካከል ልዩነት 
ቢኖርም፣ በኢትዮጵያውያን ተማሪዎቻቸው 
ሁለቱም እኩል ተቀባይነት አግኝተው የአሜሪካኑ 
በመሐል ሀገር፣ የስውዲኑ በሰሜን ኢትዮጵያ 
በሥፋት ጥቅም ላይ ውለው እንደ ነበረ የወቅቱ 
ተማሪዎች ይናገራሉ፡፡ በምልክት ቋንቋ በመማር 
የመጀመሪያዎቹ የነበሩት እነዚህ ተማሪዎች 
ሐሳባቸውን ለመግለጽ በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ 
ዐውቀውም ሆነ ሳያውቁ በአሜሪካና በስውዲን 
ምልክት ቋንቋዎች ውሥጥ አቻ ለሌላቸው ቃላት 
የቤት ውስጥ ምልክት ቋንቋ ምልክቶችን እንዲሁም 
አዳዲስ ሀገር በቀል ምልክቶችን በማስተዋወቅና 
በሁለቱም የምልክት ቋንቋዎች ውሥጥ ያሉ 
ምልክቶችን ሀገራዊ ይዘት እንዲኖራቸው አድርገው 
በመለወጥ ሀገራዊ ሐሳቦችን ለማስተላለፍ 
በመጠቀም ዛሬ የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋ 
በመባል ለሚታወቀው ቋንቋ መሠረት ጥለዋል፡
፡ በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ የሁለቱ ትምህርት 
ቤቶች ተማሪዎች በሥራና በተለያዩ ምክንያቶች 
መገናኘት ሲጀምሩ፣ የአሜሪካም የስዊድንም 
የምልክት ቋንቋ ያልሆነ ከላይ የተጠቀሱት ሀገራዊ 
ምልክቶች ተፅዕኖ ያለበት አዲስ የምልክት ቋንቋ 

ብቅ ማለት ጀመረ፡፡ በሚሲዮናዊያኑ ትምህርት 
ቤቶች በመማርና የአሜሪካና የኖርዲክ ምልክት 
ቋንቋዎችን በመጠቀም ስለ ምልክት ቋንቋ ግንዛቤ 
ያዳበሩት መስማት የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን፣ 
ይህንን ጅምር ሥርዓት ለማስያዝ ሙከራ ማድረግ 
ጀመሩ፡፡ የቤት ውስጥ ምልክት ቋንቋዎችም ሆኑ 
ከላይ የተገለጹት ጅምሮች የራሳቸው የጣት ፊደላት 
ስላልነበራቸው ሙከራው ያነጣጠረው የግእዝ 
ፊደላት አቻ የሆኑ የጣት ፊደላት በመፍጠር ላይ 
ነበር፡፡ አንዳንድ መጣጥፎች ይህንን ወቅት ኢምቋ 
የተጀመረበት ወቅት አድርገው ለማቅረብ ይሞከራሉ 
(ይኄይስ፣ 2003)፡፡ ይህ ወቅት የኢምቋ የጣት 
ፊደላት የተጀመሩበት እንጂ ኢምቋ የተጀመረበት 
ወቅት አይደለም፡፡ 

     በ1964 ዓ.ም አቶ ምናሴ አበራ የተባሉ መስማት 
የተሳናቸው ግለሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ የግእዝ 
ፊደላት አቻ የሆኑ የጣት ፊደላትን የመፍጠር 
ሙከራ አድርገው፣ በወቅቱ አጠራር  የቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ለነበሩት መስማት 
የተሳናቸው ጓደኛቸው ለአቶ ተክለሃይማኖት 
ደርሶ ያሳያሉ፡፡ ሁለቱ ጓደኛሞች ፈጠራውን በጋራ 
ካጠኑትና አንዳንድ መሻሻሎችን ካደረጉበት በኋላ 
የወቅቱ የመስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር 
ሊቀመንበር ለነበሩት ሌላ መስማት የተሳነው አቶ 
ኃይሉ የሱነህ የተባሉ ግለሰብ አቀረቡ፡፡ አቶ ኃይሉ 
ለጉዳዩ ትኩረት በመሥጠት ሙከራውን የሚያጠና 
ሦስት ዓባላትን ያቀፈ የኮሚቴው ዓባላትም 
እራሳቸው አቶ ምናሴ፣ አቶ ተክለሃይማኖት እና አቶ 
ኃይሉ ነበሩ፡፡ የአቶ ምናሴ ፈጠራ ትኩረት፣ የግእዝ 
ፊደላትን ቅርጽ በአምስቱ ጣቶች በመሥራት ላይ 
(ለምሳሌ፡- ሀ፣ ለ፣ ሐ፣ መ፣ ሠ፣ ረ፣ ቀ፣ በ፣ ተ፣ ቸ፣ ኀ፣ 
ነ፣ ወ፣ ዐ፣ ዘ፣ የ፣ ደ፣ ጀ፣ ጠ፣  ፈ፣ ጰ፣ ፐ)፣ ቅርፃቸውን 
በአምስቱ ጣቶች መሥራት አስቸጋሪ ለሆኑት 
ፊደላት ደግሞ ከአሜሪካ የምልክት ቋንቋ የጣት 
ፊደላት በመዋስ፣ (ለምሳሌ ረ፣ ነ፣ አ፣ ጸ)፣ ከእነዚህ 
ከሁለቱ አንዱን መጠቀም አስቸጋሪ በሆኑባቸው 
ሁኔታዎች ውስጥ ደግሞ በዘፈቀደ በመፍጠር 
(ለምሳሌ ሸ፣ ኘ፣ ኸ፣ ዠ፣ ገ፣ ጨ፣ ፀ) ላይ ያተኮረ 
ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቶ ምናሴ ለካዕብ፣ ሣልስ፣ 
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ራብዕ፣ ኀምስ፣ ሳድስ እና ሳብእ የፊደል ቁልፎች 
(አናባቢዎች) አዘጋጅተው ነበር፡፡ “የአንዳንዶቹ 
ቁልፎች መሠረታዊ ምልክት እስከ 180 ዲግሪ ድረስ 
ማዞር ያስፈልግ ስለ ነበረ እኔና አቶ ምናሴ ተነጋግረን 
በአሁኑ ጊዜ ያላቸውን መልክ እንዲይዙ አድርገናል፡፡ 
… የግዕዙን ድምፅ የሚወክሉት ላይም በመጀመሪያ 
አቶ ምናሴ ያዘጋጃቸውን አንዳንዶቹን ለውጠናል፡፡” 
(ቃለ መጠይቅ፣ ተክለሃይማኖት፣ 2004)፡፡

     የአቶ ኃይሉ ኮሚቴ ፈጠራውን ካጠና በኋላ 
ውጤቱን ለሙከራ አቀረበ፡፡ ሙከራው አጥጋቢ 
ሆኖ ስለ ተገኘ መስማት የተሳናቸውን ለማስተማር 
ጥቅም ላይ እንዲውል በማኅበሩ በኩል ለትምህርት 
ሚኒሥቴር ተላለፈ፡፡ ትምህርት ሚኒሥቴርም 
መስማት የተሳናቸው ትምህርት ቤቶች አስተያየት 
እንዲሠጡበት አድርጎ፣ የኀምሃ ደስታ የመስማት 
የተሳናቸው ትምህርት ቤት ለ “ወ” ተሰጥቶ በነበረው 
ምልክት ላይ ብቻ ማሻሻያ አቅርቦ ተቀባይነት ስለ 
አገኘ አሁን ጥቅም ላይ ያለው ምልክት እንዲሆን 
ተደርጓል፡፡ ኮሚቴው ማሻሻያውን የተቀበለው የ “ወ” 
ምልክት ጉድለት ኖሮበት ሳይሆን፣ አብሮ የመሥራት 
ፍላጎትና ስሜት እንዲዳብር በማለት ነበር፡፡ ከዚያ 
በኋላ ፈጠራው የትምህርት ሚኒሥቴርን ተቀባይነት 
እና ድጋፍ ስላገኘ፣ መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች 
በሚገኙባቸው ትምህርት ቤቶች በሙሉ ጥቅም ላይ 
እንዲውል በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ የትምህርት 
ቤቶች  ጽሕፈት ቤቶች ሰርኩላር ተላለፈ፡፡ አቶ 
ምናሴ የኢምቋ የጣት ፊደላት የፈጠራ የቅጂ መብት 
ያልተሰጣቸው ለምን እንደሆነ አቶ ተክለሃይማኖት 
(2004) እንደሚከተለው ያስረዳሉ፡ “በወቅቱ አንስቼ 
የተነጋገርንበት ጉዳይ ነበር፡፡ አቶ ምናሴ ደግና ሩቅ 
አሳቢ፣ ለወገኖቹ ተቆርቋሪ በመሆኑ፣ ያስብ የነበረው 
ፈጠራው ለመስማት የተሳናቸው የሚሠጠውን 
ጥቅም እንጂ የግል ጥቅሙን አልነበረም፡፡ የፈጠራ 
ቅጂ ለእርሱ ምንም እንዳልነበረ  ነበር የነገረኝ፡፡”

የጣት ፊደላቱ ፈጠራ በባዕድ የምልክት 
ቋንቋ በመማራቸው ባሕላቸውን ለመረዳትና 
ከማኅበረሰቡ ጋር ለመግባባት ችግር የነበረባቸውን 
ተማሪዎች ችግር ከመፍታቱም በላይ ብሔራዊ 
የምልክት ቋንቋ መዝገበ-ምልክት ለማዘጋጀት 
መሠረት ጥሏል፡፡ 

   የጣት ምልክቶቹ በትምህርት ሚኒሥቴር 
ተቀባይነት ካገኙ  በኋላ የምልክት ቋንቋ መዝገበ-
ምልክት ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ማኅበሩ 
ስለመነበት፣ መዝገበ ምልክት ለማዘጋጀ ጥረት 
ማድረግ ጀመረ፡፡ በዝግጅቱ ላይ የመስማት 
የተሳናቸው ትምህርት ቤቶች እንዲሳተፉ ለማድረግ 
የግድ ወደ  ትምህርት ሚኒሥቴር መሄድ ያስፈልግ 
ነበር፡፡ በወቅቱ ለዕድገት በኅብረት ዘመቻ፣ አቶ 
ምናሴ ወደ ደብረብርሃን አቶ ተክለሃይማኖት ደግሞ 
ወደ አሰላ ዘምተው ስለነበረ፣ ጉዳዩን የመከታተል 
ኃላፊነት የወደቀው በአቶ ኃይሉ ትከሻ ላይ ነበር 
(ተክለሃይማኖት፣ 2004)፡፡ በአቶ ኃይሉ ጥረትም 
በ1968 ዓ.ም በትምህርት ሚኒሥቴር ሰብሳቢነት 
በተደረገ፣ የሁለቱ የመስማት የተሳናቸው ትምህርት 
ቤቶች (መካኒሳ እና አልፋ)፣ የመስማት የተሳናቸው 
ብሔራዊ ማኅበር፣ የትምህርት ሚኒሥቴር የልዩ 
ትምህርት ክፍል ተወካዮች በተገኙበት ስብሰባ ላይ 
የእነዚህን አራት አካላት ተወካዮችን ያቀፈ ኮሚቴ 
ተቋቁሞ “የአማርኛ” መዝገበ ምልክት እንዲያዘጋጅ 
ተወሰነ፡፡ በዚሁ መሠረትም ዘጠኝ አባላት ያሉት 
ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን፣ ከአባላቱም ሁለቱ አቶ 
ተክለሃይማኖት ደርሶና አቶ ኃይሉ የሱነህ ነበሩ፡
፡ ኮሚቴው ሲቋቋም አቶ ተክለሃይማኖት ከአሰላ 
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50ኛ ዓመት

ወደ አዲስ አበባ የዘመቻ መምሪያ ተመልሰው ስለ 
ነበረ፣ የኮሚቴው አባል የመሆን ዕድል ሲያገኙ፣ 
አቶ ምናሴ ግን እሩቅ ስለነበሩ፣ ኮሚቴው ውስጥ 
አልገቡም፡፡ ኮሚቴውም “መስማት የተሳናቸው 
አዘውትረው የሚጠቀሙባቸውን ምልክቶች 
በመምረጥ፣ “ዓለም አቀፍ” የሆኑ ምልክቶችን 
እንዳሉ በመውሰድ በባሕላችን ውስጥ ጎላ 
ብለው የሚታዩትን መርጦ በማስገባትና ከሰሜን 
አሜሪካው የምልክት ቋንቋም  ጥራትና ተስማሚነት 
ያላቸውን እንዳሉ በመውሰድ” (ሀ መጽሃፍ፣ 1971 
) በ1968 ዓ.ም ሥራውን አጠናቆ ለትምህርት 
ሚኒሥቴር አስረከበ፡፡ “ከትምህርት ሚኒሥቴር 
ተወክለው የነበሩት የኮሚቴው ዓባላት በመጽሐፉ 
ይዘት ላይ ያደረጉት ምንም ዓይነት አስተዋፅዖ 
አልነበረም” (ተክለሃይማኖት፣ 2004)፡፡ ኮሚቴው 
ሥራውን እንዳጠናቀቀ የአርትዖት ሥራ ለማኅበሩ 
ተሠጠ፡፡ የሥዕል ሥራውም ማኅበሩ ባለሙያ ፈልጎ 
እንዲያሠራ ስለተባለ፣ ማኅበሩ ከዓባላቱ መካከል 
ሠዓሊ አቅርቧል፡፡ ለሠዓሊው የሚከፈለውን ዓበል 
ሁለቱ ትምህርት ቤቶች እንዲሸፍኑ ሲደረግ፣ 
ትምህርት ሚኒሥቴር ደግሞ የመማሪያ መጽሐፍ 
እንደሚያሳትመው፣ ሁሉ መዝገበ ምልክቱንም 
እንዲያሳትም ኮሚቴው ተስማማ፡፡    

                 
1ኛ መጽሐፍ የመጀመሪያው መዝገበ-ምልክት 

(1972 ዓ.ም)
     ከሦስት ዓመታት በኋላ በ1971 ዓ.ም “የአማርኛ 

የምልክት ቋንቋ መስማትና መናገር ለተሳናቸው፣ 
ሀ 1ኛ መጽሐፍ” የሚል  ርእስ የተሠጠው 15 
ምዕራፎችና የአንድ ሺ ዘጠኝ ምልክቶች ሥዕልና 
270 ያህል ሥዕል አልባ የምልክቶች መግለጫ የያዘ 
የመጀመሪያው መዝገበ-ምልክት ታትሞ ወጣ፡
፡ መዝገበ ምልክቱ የሐረግና የሥዕል መግለጫዎች 
እንዲሁም የድርጊትና የአቅጣጫ ማመልከቻ 
መስመሮችና ቀስቶች የነበረው ስለ ነበር ለመረዳት 
ቀላል ነበር፡፡ የዝግጅቱ ዓላማም መስማት 
የተሳናቸውን “ለመርዳት የሚሹ ሁሉ እንደ 
መንደርደሪያ ሆኖ እንደሚረዳቸውና በተለይም 
ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር መነጋገር እንዲችሉ” ታስቦ 
ነበር፡፡ 
     ይህ የመጀመሪያው መዝገበ ምልክት ለምን 
“የአማርኛ ምልክት ቋንቋ” እንደ ተባለ ከአዘጋጆቹ 
አንዱ እንደሚከተለው ያስረዳሉ፡-
 ዋነኛው ምክንያት በወቅቱ አዘጋጆቹ ስለ ምልክት 
ቋንቋ የነበረን ዕውቀት ውሱን መሆኑ ነበር፡፡ 
በወቅቱ እንጠቀምበት የነበረው በሰሜን አሜሪካና 
በስውዲን አገሮች ውስጥ ይኖሩ የነበሩ መስማት 
የተሳናቸው የሚጠቀሙባቸውን የምልክት 
ቋንቋዎች ሲሆኑ፣ በመጽሐፍ መልክ ሲመጡ ደግሞ 
ፍቻቸው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነበር፡፡ ስለዚህ ይታወቁ 
የነበሩት የእንግሊዠኛ ምልክት ቋንቋ ተብለው ነበር፡
፡ ፍቻቸው በእንግሊዘኛ ቋንቋ በመሆኑ አብዛኞች 
መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች፣ የመስማት 
የተሳናቸው ወላጆች እና ሌሎች የምልክት ቋንቋ 
የመማር ፍላጎት የነበራቸው ኢትዮጵያውያን 
በመጽሐፉ ለመጠቀም አይችሉም ነበር፡፡ የምልክት 
ቋንቋ መዝገበ ምልክት ለማዘጋጀት ስንነሣ ዋነኛ 
ዓላማችን ይህንን ችግር በመፍታት መጽሐፎቹ 
በሁሉም ሰው እጅ እንዲገቡና ቋንቋው እንዲስፋፋ 
በማድረግ ላይ ያተኮረ ነበረ፡፡ የመጽሐፉን ርእስ 
አማርኛ ያልነው ምልክቱ አማርኛ ነው ለማለት 
ሳይሆን የመዝገበ ምልክቱ መግለጫዎች እንደ 
ሌሎች በእንግሊዘኛ ሳይሆኑ በአማርኛ መሆናቸውን 
ለመጠቆም ነበር፡፡ (ተክለሃይማኖት፣ 2004)
    የዚህ መዝገበ-ምልክት ህትመት ለኢምቋ 
ዕውቅናና ተቀባይነት እንዲሁም መስፋፋት ከፍተኛ 
አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ ከመዝገበ-ምልክቱ ህትመት 
በኋላ ኢምቋ መስፋፋትና ማደግ ጀመረ፡፡ ይህንኑ 
ተከትሎም መዝገበ-ምልክቱ የያዛቸው ምልክቶች 
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በአብዛኛው ከአሜሪካና ከስዊድን የምልክት 
የቋንቋዎች የተወሰዱ ስለሆኑ፣ የመዝገበ-ምልክቱ 
ርዕስም የኢትዮጵያ ሳይሆን የአማርኛ የምልክት 
ቋንቋ ስለሚል፣ የተዘጋጀውም ጉዳዩ በቀጥታ 
በሚመለከታቸው መስማት የተሳናቸው ባለመሆኑ 
መሻሻል አለበት የሚል አቋም በተጠቃሚዎቹ ዘንድ 
መንፀባረቅ ጀመረ፡፡ ሆኖም ሐሳቡ የሁሉም ድጋፍ 
ስላልነበረውና የመስማት የተሳናቸው ብሔራዊ 
ማኅበርም ካለ መንግሥት ድጋፍ መዝገበ-ምልክት 
የማዘጋጀት አቅም ስላልነበረው እስከ 2000 ዓ.ም 
ድረስ ዕቅዱ እውን አልሆነም፡፡ 
     ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋ 
መዝገበ ምልክት የማዘጋጀት ሙከራ የተደረገው 
ከ18 ዓመታት በኋላ በ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ 
በመንግሥታዊ ዐካል ነበር፡፡ በ1986 ዓ.ም. 
በሙያና ልዩ ትምህርት ሥርዓተ ትምህርት 
ዝግጅት ማስተባበሪያ፣ የልዩ ፍላጎት ትምህርት 
ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት ቡድን ረቂቁ ተዘጋጅቶ 
በትምህርት ሚኒሥቴር የሥርዓተ ትምህርት 
ዝግጅት ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት ሚያዝያ 
1990 ዓ.ም የታተመው (በኮምፒውተር ተባዝቶ 
በእጅ ነው የተጠረዘው) ይህ መዝገበ ምልክት 
“የምልክት ቋንቋ መዝገበ ቃላት፣ ሁለተኛ መጽሐፍ” 
የሚል ርእስ ያለው ሲሆን 1314 ምልክቶች 
አሉት፡፡ ዝግጅቱ ከጅምሩ የቋንቋውን ባለቤቶችና 
ማኅበሩን ባለማካተቱ መዝገበ ምልክቱ በመስማት 
የተሳናቸው ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም፡፡ 
     በ1994 ዓ.ም የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው 
ብሔራዊ ማኅበር የምልክት ቋንቋ ልማት ፕሮጀክት 
አዘጋጅቶ በፊንላንድ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ 
ማኅበር በኩል ለፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒሥቴር 
አቀረበ፡፡ የውጭ ጉዳይ ሚኒሥትሩም ከ85 ሺ ዩሮ 
በላይ በመለገሱ የመዝገበ ምልክት ማዘጋጀቱ ሥራ 
በ1994 ዓ.ም ተጀምሮ ከስድስት ዓመታት በኋላ 
በ2000 ዓ.ም ለኅትመት በቃ፡፡ ይህ በኢትዮጵያ 
መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር በመታተም 
የመጀመሪያው፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ግን ሁለተኛ 
(ሁለተኛው መዝገበ ምልክት ከተቆጠረ ሦስተኛ) 
የሆነው መዝገበ ምልክት በ25 ርዕሶች ዙሪያ 1322 
ምልክቶች የያዙ 464 ገጾች አሉት፡፡ ይህ መዝገበ-
ምልክት በይዘቱና በዓይነቱ ከመጀመሪያው ወይም 

ሀ መጽሐፍ በብዙ መልኩ ይለያል፡፡ አንደኛ፣ ብሔራዊ 
ይዘት አለው፣ ርእሱ በትምህርት ሚኒሥቴር እንደ 
ታተመው መዝገበ ምልክት “የአማርኛ የምልክት 
ቋንቋ” ሳይሆን፣ “የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ” የሚል 
ነው፡፡ ሁለተኛ ምልክቶቹ የቀረቡት በሥዕል ሳይሆን 
በፎቶግራፎች ሲሆን፣ እንደ አስፈላጊነቱ ለአንድ 
ምልክት ከአንድ በላይ ፎቶግራፎች አሉት፡፡ ሦስተኛ፣ 
ቃላቶቹ የተጻፉት በአማርኛና በእንግሊዘኛ ስለሆነ፣ 
አማርኛ ማንበብ የማይችሉም ሊጠቀሙበት 
ይችላሉ፡፡ አራተኛ፡ ከፊንላንድ የምልክት ቋንቋ 
መዝገበ ምልክት በተውሶ የተወሰዱ የምልክቶች 
ክንዋኔ ማመልከቻ ቀስቶች ስላሉት የምልክቶች 
አሠራርን በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡ አምስተኛ፣ 
አብዛኞቹ ምልክቶቹ ሀገር በቀል ናቸው፡፡ ስድስተኛ፣ 
ዲዛይኑና ቅንብሩ የተሻለ ነው፡፡ ሰባተኛ፡ የሥነ ልሳን 
ባለሙያዎችን ያካተተ ነበር፡፡ በሁሉም መሥፈርቶች 
ይህ መዝገብ-ምልክት እስካሁን ከታተሙት 
መዝገበ-ምልክቶቹ ሁሉ የተሻለና በስፋት የተሰራጨ 
ነው፡፡ በመጀመሪያ አካባቢ “የደናቁርት ቋንቋ” 
በኋላም “የአማርኛ ምልክት ቋንቋ” በሚል መጠሪያ 
ይታወቅ የነበረው ቋንቋ ዛሬ የሚጠራበትን 
“የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ” የሚል ስያሜ ያገኘው 
ከዚህ መዝገበ-ምልክት ኅትመት በኋላ ነው፡፡ 

በኢምቋ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሥፍራ ካላቸው 
ክንውኖች ውስጥ አንዱ በ2000 ዓ.ም በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋና የመስማት 
የተሳናቸው ባሕል ጥናት ትምህርት ክፍል መከፈቱ 
ነው፡፡ ይህ የቅድመ ምረቃ መርሐግብር በዓይነቱ 
በአፍሪካ የመጀመሪያው እንደሆነ ይታመናል፡፡ 
የዚህ ትምህርት ክፍል መከፈት የኢምቋን መማር-
ማስተማርና ማስተርጎምን ለማዘመን የሚረዱ 
ባለሙያዎችን ከማፍራት በተጨማሪ  በኢምቋ 
ላይ ሳይንሳዊ ጥናቶችን ለማድረግና ቋንቋውን 
ለመሠነድ የሚያስችሉ ምቹ አጋጣሚዎችን 
ፈጥሯል፡፡ በዚህ ትምህርት ክፍል ውስጥ ከመቶ 
በላይ የቅድመ ምረቃና ከአስር በላይ የድኅረ ምረቃ 
ጥናቶች የተደረጉ ሲሆን ከእነዚህ ጥናቶች ውስጥ 
አራቱ በዶክተሬት ደረጃ የተደረጉ ናቸው፡፡
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50ኛ ዓመት

የተርጓሚዬ ሚና፡፡
(በመምህር ሰይፉ ይልማ MA)
(ውድ አንባቢያን ሚና የሚለውን ቃል ከተጠየቅ ሳይሆን ከሥራው አስፈላጊነት አንጻር ታዩልኝ ዘንድ ትለመናላችሁ)

ስለ ተርጓሚ ሥናነሣ በቅድሚያ ስለ ትርጉም ምንነት 
ማንሣት ያስፈልገን ይሆናል፡፡ ትርጉም ምንድን ነው? 
ስለምንስ አስፈለገ? ብለን ስንጠይቅ ደግሞ በተጓዳኝ 
የተለያዩ ቋንቋዎች መኖራቸውን እንረዳለን፡፡ የተለያዩ 
ቋንቋዎች መኖራቸውን ከተረዳን ዘንድ  የተለያዩ ቋንቋዎች 
እንዴት ሊከሰቱ ወይም ሊኖሩ ቻሉ? ወደ የሚል ጥያቄ 
እንለጥቃለን “ነገርን ነገር ያነሣዋል” እንዲሉ አበው/እመው 
ሲተርቱ፡፡ በታሪክ ተመዝግቦ እንደተቀመጠው፡፡ ነገሩ 
እንዲህ ነው፣

“ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር ነበረች፤ 
ከምሥራቅም ተነሥተው በሔዱ ጊዜ በስናዖር ምድር 
አንድ ሜዳ አገኙ፤ በዚያም ተቀመጡ (ከማን ወገን ናችሁ? 
ከየት መጣችሁ? እናንተ ጸጉረ ልውጦች አለመሆናችሁ 
ማረጋገጫው ምንድን ነው? ብሎ የጠየቃቸው ማለቴ 
ያዋከባቸው አልነበረም)፡፡  እርስ በርሳቸውም ኑ ጡብ 
እንሥራ በእሳትም እንተኩሰው ተባባሉ (የሥራ ፈቃድ፣ 
የሙያ ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ንግድ ፈቃድ ወዘተ 

   ሁለተኛው መዝገበ-ምልክት (2000 ዓ.ም) 

እነዚህ ጥናቶች የኢምቋ የቋንቋ መሥፈርቶችን 
የሚያሟላና የራሱ የሰዋሰው ስርዓቶች ያሉት 
ቋንቋ መሆኑን እንዲሁም ከአማርኛም ሆነ ከሌሎች 
ሀገራዊ ቋንቋዎች የተለየ ቋንቋ መሆኑን ከማረጋገጥ 
በተጨማሪ በሁሉም የፌድሬሽኑ ክልሎች ውስጥ 
ከመስማት የተሳናቸው ጋር ለመግባባትና መስማት 
የተሳናቸውን ለማስተማር በስፋት ጥቅም ላይ 
እየዋለ እንደሆነ አረጋግጠዋል፡፡ በአሁኑ ወቅትም 
በትምህርት ክፍሉ ሥር የሚደረጉ ጥናትና 
ምርምሮች የቀጠሉ ሲሆን ሁሉንም የኢምቋን 
የሥነ ልሳን ክፍሎች አጥንቶ የመሠነድ ሥራዎች 
ተጀምረዋል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ኢምቋ በሁሉም ክልሎች በሥፋት 
ጥቅም ላይ እየዋለ ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎች ያለው 
የኢምቋ አጠቃቀም ተመሳሳይነት የጎላና ያሉት 
የምልክቶች ልዩነት ጠባብ በመሆኑ ሁሉም የኢምቋ 
ተጠቃሚዎች ያለምንም ችግር እየተግባቡበት 
እንደሆነ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡    
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አልተጠየቁም ይሆን ወይስ እነዚህን ጠያቂ ዐካል 
አልነበረም?)፡፡ ጡቡም እንደ ድንጋይ  ሆነላቸው፤ 
የምድርም ዝፍት እንደ ጭቃ ሆነላቸው፡፡ እንዲህም 
አሉ ኑ ለእኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ 
እንሥራ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው 
አሉ (እዚህ ጋር ደግሞ የቦታ ካርታ፣ የይዞታ ማረጋገጫ፣ 
ዲጅታል ካርታ፣ የዐየር ካርታ ምናምን ብሎ ነገር 
አልነበረም ሆሆይ ታድለው!)፡፡ እግዚአብሔርም የአዳም 
ልጆች የሠሩትን ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ 
ግንብ ለማየት ወረደ፤ እግዚአብሔርም አለ እነሆ እነርሱ 
አንድ ወገን ናቸው፤ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው 
ይሕንንም ለማድረግ ጀመሩ፣ አሁን ያሰቡትን ሁሉ 
ለመሥራት አይከለከሉም ኑ እንውረድ አንዱ የአንዱን 
ነገር እንዳይሰማ ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው፡
፡ እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ በተናቸው፡፡ 
ከተማይቱንም መሥራት ተዉ፡፡” (ኦሪት ዘፍጥረት 11፡
1-9) 
እንግዲህ እነዚያ ራሱ እስከ ሰማይ የሚደርስ ግንብ 
ይገነቡ የነበሩ ሰዎች ሥራቸውን (ግንባታቸውን 
ስለምን ተዉት? ብለን ብንጠይቅ አንዱ የአንዱን ነገር 
እንዳይሰማ ቋንቋቸው ስለ ተደበላለቀ የሚል ምላሽ 
እዚያው ምዕራፍ ላይ እናገኛለን፡፡ ተደበላለቀ ሲባል 
ብዙ ቋንቋ ሆነለቸው ወይም ሆነባቸው ማለት እንደሆነ 
ከዐውዱ እንረዳለን፡፡ እዚህ ላይ አንዱ የአንዱን ቋንቋ 
እንዳይሰማ የሚለውን ነጥብ በአንክሮ ልናስተውለው 
ያስፈልገናል፡፡ ለመሆኑ ይህን ጽሑፍ የምታነብ አንተ/
አንቺ/ እርስዎ ከተደበላለቀው ቋንቋ የየትኛው ቋንቋ 
ወገን ነዎት? እንዲያውስ ምልክት ቋንቋ ከተደበላለቁት 
ቋንቋዎች አንዱ ሊሆን እንደሚችል አስበው ያውቃሉ? 
ወይም ቋንቋቸው ሲደበላለቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊግባቡ 
የሞከሩት ባልዳበረ ምልክት ቋንቋ ሊሆነ ይችል እንደነበርስ 
አስበው ያውቃሉ? ደግሞስ፣ ምናልባት የምልክት ቋንቋ 
ተርጓሚ ቢኖር የተዉት ግንባታ ሊቀጥልና ሕልማቸው 
ዕውን ሊሆን ይችል እንደነበር? 

በሌላ በኩል ሐዋሪያት የሀገሩን ሁሉ ቋንቋ ይናገሩ 
ዘንድ የቋንቋ ጸጋ እንደተሠጣቸው በሐዋርያት ሥራ 
ላይ ተጽፎ እናነባለን፡፡ በተሠጣቸው በርካታ ቋንቋ 
የማወቅ ጸጋ ሕዝቡን በቋንቋው አስተምረውበታል፡፡ 
እንግዲህ እእርስዎ በምልት ቋንቋ መስማት የተሳናቸውን 
ያገለግላሉ? ከመስማት የተሳናቸው ወገንዎ ጋር በምልክት 
ቋንቋ ይግባባሉ? ወይስ ለምልክት ቋንቋ ተርጓሚዎች 
ተገቢውን ቦታ ይሠጣሉ?

እንግዲህ ከላይ የተገለጸው ታሪክ በታሪክነቱ ተዘግቦ 
ከተቀመጠ ከብዙ ጊዜያት በኋላ፣ ሙሴ የሚባል ሰው 
ተነሣ ወይም መጣ፡፡ ሙሴ እስራኤላውያንን ያገለግል 
ዘንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነቢይ የነበረ ሲሆን 
ዋነኛ ሥራው  በፈርዖንና በእግዚአብሔር፤ እንዲሁም 
በእግዚአብሔርና በእስራኤላውያን መካከል ይደረግ 
የነበረውን መልዕክት  ማስተላለፍ ነበር፡፡ በአጭሩ 
መልዕክት አድራሽ ነበር፡፡ ታሪኩ እንዲህ ነው፤ 
እግዚአብሔርም ሙሴን አለው “ ሕዝቤን የእሥራኤል 
ልጆች ከግብጽ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን እልክሃለሁ፡
፡ አለው ሙሴም እግዚአብሔርን፡- ጌታ ሆይ እኔም አፌ 
ኮልታፋ፣ ምላሴም ጸያፍ የሆነ ሰው ነኝ ትናንት ከትናንት 
ወዲያ ባሪያህንም ከተናገርኸኝ ጀምሮ አፈ ትብ ሰው 
አይደለሁም፡፡ እግዚአብሔርም የሰውን አፍ የፈጠረ 
ማን ነው; ዲዳስ፣ ደንቆሮስ የሚያይስ ዕውርስ ያደረገ 
ማን ነው; እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን; እንግዲህ 
አሁን ሂድ እኔም ከአፍህ ጋር እሆናለሁ የምትናገረውንም 
አስተምርሃለሁ አለው፡፡ እርሱም በምትልከው  ሰው እጅ 
ትልክ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው፡፡  ሌዋዊው ወንድምህ 
አሮን አለ አይደለምን እርሱ ደኅና እንዲናገር ዐውቃለሁ  
እነሆም ደግሞም ሊገናኝህ ይመጣል፡፡ ባየህም ጊዜ 
በልቡ ደስ ይለዋል አንተምትናገረዋለህ ቃሉንም በአፉ 
ታደርገዋለህ እኔ ከአፍህና ከአፉ ጋር እሆናለሁ. . . . “ 
(ዘጸአት 4፡10-15)፡፡

እንግዲህ ዓላማችን ታሪክን ማጣቀስ እንጂ መጽሐፍ 
ቅዱስ ማስተማር እንዳልሆነ ከተረዳችሁልን ዘንዳ ወደ 
ትንተናው እንገባለን፡፡ ይኸውም ሙሴ ሐሳቡን በትክክል 
ለመግለጽ የሚያዳግተው አፈ ኮልታፋ እንደነበር፤ 
እግዚአብሔር ደግሞ በደንብ ይናገር የነበረውን 
አሮንን ሳይሆን ሙሴን መምረጡ አፈ ኮልታፋ መሆን 
ከመሥራትም አልፎ በእግዚአብሔር ከመመረጥ 
የማይከለክል መሆኑ፤ እንዲሁም አሮን በታሪክ 
የተመዘገበ ተርጓሚ እንደነበር ነው፡፡

ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ወደ ዘመናችን አምጥተን 
ስንተረጉመው ሙሴ መስማት የተሳነቸው ወንድም/
እኅቶቻችን የሚወክል ሲሆን፤ አሮን ደግሞ የምልክት 
ቋንቋ ተርጓሚዎችን ይወክላል፡፡ እግዚአብሔር ደግሞ 
ቀጣሪዎች፣ አሠሪዎች፣ የድርጅት ባለቤቶችና የተለያዩ 
ሓላፊዎችን ይወክላል፡፡

ሙሴ እኔ አፈ ኮልታፋ ነኝ ቢልም በእግዚአብሔር 
ተመርጦ መልእክት ከማድረስ ግን አልተከለከለም፡፡ 
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ይህም የሆነበት ምክንያት በወንድሙ አሮን ተርጓሚነት 
መልእክቱን ማድረስ (ማድረግ የሚገባውን ከማድረግ) 
ያልተከለከለ መሆኑ፡፡ ይህን ጽሑፍ የምታነቡ ወንድም 
እኅቶች እንዲሁም እመው ወአበው ትምህርት ተምሮና 
ተመርቆ፣ በሙያ ሠልጥኖ፣ ወይም የጉልበት ሥራ ይሠራ 
ይሠራ ዘንድ ወደ እናንተ የመጣውን መስማት የተሳነው 
ወገኖቻችሁን ምን ዓይነት ምላሽ እየሠጣችኋቸው 
ናቸሁ? እንደ እግዚአብሔር ወንድምህ አሮን አንደበት 
ይሆንሃል (በአስተርጓሚ በኩል) እንግባባለን ብላችሁ 
ትቀጥሯቸዋላችሁ? ወይስ አፈ ኮልታፋ  (መስማት 
የተሳነህ) ነህና ለሥራው፣ ለድርጅቱ፣ ለፋብሪካው ወዘተ 
አትሆንም ብላችሁ ታገሏቸዋላችሁ?

እዚህ ላይ ዋነኛ ነጥባችን ከላይ በታሪኩ እንደተገለጸው 
አፈ ኮልታፋ መሆን (ማለት መስማት መሳን) ዋናውን 
ሥራ ከመሥራት እንደማያግድና እንደ አሮን ያሉ 
(ድምጽ መስማት የሚችሉ ሰዎች ወይም የምልክት 
ቋንቋ ተርጓሚዎች)  ሙሴ (መስማት የተሳነው ወገናችን) 
ሊሠራው ይገባ የነበረን ሥራ መሥራት የሌለባቸው 

መሆኑን ለማስገንዘብ ነው፡፡

ከላይ የገለጽነው ታሪክ ለዚህ ጽሑፍ እንዲስማማ አድርገን 
አሳጠርነው እንጂ ሙሉ ታሪኩን ብናነበው ሙሴና አሮን 
አብረው ወደ ፈርዖን ቢገቡም አንዳችም ቦታ አሮን 
የሙሴን ንግግር ወስዶ ሲናገር ወይም ሙሴን ወክሎ 
ሲናገር አናገኘውም፡፡ በእግዚአብሔርና ፈርዖን መካከል 
እንዲሁም በእግዚአብሔርና በእስራኤላውያን መካከል 
ምልእክቱን ሲያደርስ የምናገኘው መጀመሪያዉኑም 
በእግዚአብሔር የተመረጠው ሙሴ ነው፡፡

ሐሳቤን ሳጠቃልል፣ ሙሴ አፈ ኮልታፋነቱ ሥራውን 
በሚገባ ከመሥራት ያላገደው መሆኑ፤ አሮን በታሪክ 
የተመዘገበ የመጀመሪያ ተርጓሚ መሆኑ ከመረዳታችንም 
ባሻገር የምልክት ቋንቋ ተርጓሚ ቢኖር የሥናዖር 
ግንብ ከፍጻሜ ሊደርስ ይችል እንደነበር እናስባለን፡
፡ ይበልጡንም ሐሳቤን ሳሳጥረው ወይም ሳጠቃልለው 
ሙሴና አሮን ማለት እኔና አንተ ነን፡፡

 ለፈገግታ
 
ህመምተኛ  -  ዶክተር እዴት ነኝ? አሁን
ዶክተር    -  ጥሩም መጥፎም ወሬ ይዤልህ መጥቻለሁ 
ህመምተኛ  -  መጥፎው ወሬ ምንድ ነው?  
ዶክተር    -   ሁለቱም እግሮችህ መቆረጥ አለባቸው 
ህመምተኛ  -  ኦ አምላኬ፣ ጥሩ ወሬው ታዲያ ምንድን ነው?
ዶክተር    -   ሚቀጥለው አልጋ ላይ ያለው ታካሚ ነጠላ ጫማህን 
መግዛት ይፈልጋል፡፡ 

እናት እና ልጅ ወደ ገበያ ሲወጡ እናት ጠረጴዛው ላይ 5 ብር 
አስቀምጣ ወጣች ከዚያ ሲመለሱ ልጅ ቀደም ብሎ ይገባ እና 5 
ብሩን አንስቶ ይወጣል እናትም ቤት ገብታ ያስቀመጠችውን ብር 
ልታነሳ ብታይ የለም ከዚያ ልጁ ሲመጣ 
እናት   -  ወስደሀል?
ልጅ    -  አልወሰድኩም 
እናት   -  ምኑን
ልጅ   -  አምስት ብሩን 
             ከአብርሃም አለኸኝ/ማክቤል (ካነበብኩት)
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እኚህ ሰው “ሰው 
ሁሉ ቀና ነው”  ብለው 

የሚያምኑ አቶ ተስፋዬ ገድሉ ይባላሉ፡፡ 
ባለታሪካችን የኹለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን 
በሚከታተሉትበት ጊዜ ነበር የመስማት ዕክል 
የገጠማቸው፡፡ ምንም እንኳ የመስማት ዕክል 
ቢያጋጥማቸውም ትምህርታቸውን ለመቀጠል 
እንዳይችሉ ግን አልገደባቸውም፡፡ 
በትምህርት ዓለም በነበሩበት ወቅት የተርጓሚ 
አገልግሎት ማግኘት ባይችሉም የክፍል ጓደኞቻቸው 
መምህሩ የተናገረውን በጽሑፍ ገለፃ በማድረግና 
ከሚይዙት ማስታወሻ እንዲገለብጡ በመፍቀድ 
ዕገዛ ያደርጉላቸው እንደነበር ከመግለጻቸው ባሻገር 
የነበራቸው ከፍተኛ የሆነ የማንበብ ልምድ ለዛሬ 
ስኬታቸው መሠረት እንደጣለ ይገልጻሉ፡፡ 

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሒሳብ አያያዝ ትምህርት 
በከፍተኛ ማዕረግ ተመርቀዋል፡፡ ድኅረ ምረቃ 
ለመማር ከፍተኛ ፍላጎት የነበራቸው ቢሆንም 
በጊዜው ነፃ የትምህርት ዕድል ባለማግኘታቸው  
ያገኙ ከነበረው አነስተኛ የመንግሥት ደመዎዝ 
ላይ ቆጥበው በእንግሊዝ ፓውንድ እየከፈሉ 
የርቀት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ በቻርተር 
የተመሠከረለት የሒሳብ ዐዋቂ ለመሆን በቅተዋል፡፡
በትምህርታቸው ከተመረቁ በኋላ የተሰማሩበት 
የሥራ መስክ የኦዲት ሥራ በመሆኑ የሥራው 
መስክ ደግሞ የቡድን ሥራ የሚጠይቅ ነውና 
ከባልደረቦቻቸው ጋር ለመግባባት እንቅፋቶች 
ቢኖሩም ከበላይ ዐለቆቻቸው ጀምሮ ለሥኬታቸው 
አስተዋፅዖ ያደረጉላቸው ሰዎች እንደነበሩም 
ይናገራሉ፡፡ 

በፌዴራል ኦዲት መሥሪያ ቤት ውስጥ ከ20 ዓመታት 
በላይ ያገለገሉ ሲሆን ከእነዚህ ዓመታት ውስጥ ለ5 
ዓመታት በዳይሬክተርነት ያገለገሉ ሲሆን በኢትጵያ 
አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማኅበራት ፌዴሬሽን 
በምክትል ዳሬክተርነት በመምራት የበኩላቸውን 
አስተዋጽኦ ከማበርከታቸው ሌላ በኢትዮጵያ 

መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር ደግሞ 
ለ5 ዓመታት የሥራ አሥፈፃሚ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት 
በመሆን ሠርተዋል ፡፡ 

አቶ ተስፋዬ ገድሉ መስማት የተሳናቸው ቢሆኑም 
ከዕድሜ ዕኩዮቻቸው ልቀው  የተመሠከረለት 
ኦዲት ድርጅት ለማቋቋም የበቁ በሙያቸው አንቱታ 
የተቸሩ ናቸው፡፡ ያቋቋሙት ድርጅት በዓለም ዐቀፍ 
ድርጅቶች ለሚደገፉ፣ ለመንግሥታዊ ድርጅቶች፣ 
መንግሥታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችና ማኅበራት 
በሒሳብ አያያዝና ተዛማጅ ጉዳዮች የማማከር 
አገልግሎት በመሥጠት ላይ ይገኛል፡፡ 

ባለታሪካችን ለዚህ ታላቅ ሥኬት የበቁበትን መንገድ 
ሲገልፁ የግል ጥረት ትዕግሥተኛ መሆናቸው 
እንዲሁም ከሥራ ባልደረቦቻቸውና ከደንበኞቻቸው 
ጋር አዎንታዊ ግንኙት መፍጠራቸው መሆኑን 
ይገልፃሉ፡፡

በትምህርት ቤት ቆይታቸውና በሥራው ዓለም 
ያጋጠሟቸውና እያጋጠሟቸው ያሉትን ችግሮች 
ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ፣ በትምህርት ቤት ቆይታቸው 
ከላይ የጠቀሷቸው የተግባቦት ችግር የነበረ ሲሆን 
በሥራ ዓለም ከተሠማሩ ወዲህ ደግሞ፣ “የሥራዬ 
ፀባይ የቀረበውን ሥራ ለመሥራት ብቻ ሳይሆን 

የመጀመሪያው በቻርተር የተመሠከረላቸው 

መስማት የተሳናቸው የሒሳብ አዋቂ 
አር

አያ
ዎች

ን
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50ኛ ዓመት

ሥራውን አፈላልጌ ለመምጣት ካለብኝ መስማት 
ስነት ጋር በተያያዘ ከደንበኞቼ አመኔታ ማጣት ዋነኛ 
ተግዳሮት ነው፡፡” ይላሉ፡፡ በዚህም ሳቢያ ሥራውን 
ለማምጣት በአነስተኛ የሥራ ጫረታዎች ለመሳተፍ 
እንደሚገደዱ ገልጸዋል፡፡  አቶ ተስፋዬ ገድሉ ከላይ 
የዘረዘሯቸው ሌሎች ፈተናዎች መንስኤ በማድረግ 
የሥራ ኃላፊዎቻቸውንም ሆነ ማኅበረሰቡን 

ወ/ሮ ወይንሸት ግርማ ከጊዜ በኋላ የመስማት 
ዕክል ያጋጠማቸው ሲሆኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
ምልክት ቋንቋና መስማት የተሳናቸው ትምህርት 
ክፍል የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙ ሲሆን 
ሁለተኛ ዲግሪያቸው ደግሞ ከሥነ.ልሳን ትምህርት 
ክፍል አግኝተዋል፡፡ 
በአሁኑ ወቅት PHD ዲግሪአቸውን ለማጠናቀቅ 
ለፈተና በመዘጋጀትና አርቲክሎችን ለማሳተም 
ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ለኢትዮጵያ መስማት 
የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር የሥራ አሥፈፃሚ 
ኮሚቴ ምክትል ፕሬዝዳንት የብሔራዊ ሴቶችና 
ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፕሮጀክት አስተባባሪ ሆነው 
ከመሥራታቸው ሌላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የትርፍ 
ሰዓት መምህር በመሆኑ ግልጋሎት ይሰጣሉ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ ከውጭ አገራት በሚቀርብላቸው 
ግብዣ መሠረት በወጭ አገር በሚደረጉ የምልክት 
ቋንቋ ምርምሮች ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ፡
፡ 
ሴትነታቸው ላይ መስማት መሳን ሲታከልት 
ነገሮችን ከባድ የሚያረግ ቢሆንም ድፍረትና ትግል 
ካለ ችግሮችን ማለፍ እንደሚቻልና ደፋር መሆንና 
መታገል የሕይወት መርሃቸው እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ 
በተለይም መስማት የተሳናቸው ሴቶች የተሻለ 
ሕይወት መምራት እንዲችሉ ማኅበር ከፍተው 
የአመራር የሕይወት ክህሎት የስነ.ተዋልዶ 
ሥልጠናዎችን ለመሥጠት ፕሮጀክቶች  በመቅረፅ 
እየሠሩ ይገኛሉ፡፡ 
ሰው ሲጥር ፈጣሪም ይጨመርለታል ብለው 
የሚያምኑት እጩ ዶ/ር ወይንሸት ግርማ ጠንክረው 
መስራታቸው እንዲሁም የብሔራዊ ማኅበሩ ውስጥ 
በነበራቸው ቆይታ በርካታ ልምዶች መቅሰማቸውንና 
ብሔራዊ ማኅበሩ ለዚህ ስኬታቸው ታላቁን ሚና 
መጫወቱን በኩራት ይናገራሉ፡፡ 
አክለውም ያለንበት ማኅበረሰብ አለመስማት 

እንደማይፈርጁ ይገልጻሉ፡፡ ምክንያታቸው 
ሲያብራሩ ማኅበረሰቡ ስለ መስማት የተሳናቸውም 
ሆነ መስማት የተሳናቸው ስለሚግባቡት ቋንቋ 
ምንም ግንዛቤ የሌለው በመሆኑ ነው፡፡ ለዚህ ችግር 
ደግሞ ሚዲያዎችና የሚመለከታቸው ዐካላት ከላይ 
በጠቀሷቸው ተግዳሮቶች  ላይ በደንብ ይሠሩ ዘንድ 
አበክረው ያሳስባሉ፡፡ 

እርግማንና ኃጢአት አድርጎ ከመመልከት አልፎ 
መስማት አንችልም ስንለው ጆሮሽ የታለ የሚል 
የበዛበት በመሆኑ ብዙ ተግዳሮቶች እንዳሉ 
አልሸሸጉም፡፡ 
በዚህም የመግባቢያ ችግሮች የተቋማት ግልፅ 
ፖሊሲ አለመኖር ወቅታዊ መረጃ ተደራሽ አለመሆን 
የትምህርት ጥራት ጉድለት የስልጡን መምህራን 
እጥረት የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚም እንደልብ 
አለማግኘት የተግዳሮቶች መንስኤዎች መሆናቸውን 
በመጥቀስ የሚመለከታቸው ዐካላት ችግሮችን 
ይፈቱ ዘንድ ያሳስባሉ፡፡ 

በተጨማሪም ምንም እንኳ ከላይ የተዘረዘሩት 
የመብት ጥሰቶች ቢኖሩም መስማት የተሳናቸው 
ዜጎች ተስፋ ባለመቁረጥ ሊታገሉ እንደሚገባና 
ለራስ ጥረት ሳያደርጉ ማንም የሚደርስ ስለሌለ 
ወገኖቻቸው ተቋማት እንዳደርሱላቸው ከመጠበቅ 
ይልቅ ራሳቸው ታግለው ችግሮችን እንዲያስወግዱና 
ከስኬት ማማ ላይ መድረስ እንድንችል ምክረ 
ሐሳበቸውን ይለግሳሉ፡፡ 

የመስማት ስነት ያልገደባቸው ዕጩ ዶክተር
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ወ/ሮ ትዕግስት ነጋሽ ወዳጆ የሁለት ልጆች እናት 
ናቸው፡፡ በአዲስ አበባ ዩቨርስቲ መስማት የተሳናቸው 
ባሕልና ምልክት ቋንቋ ትምህርት ክፍል የመጀመሪያ 
ዲግሪአቸውን የሠሩ ሲሆን የድኅረ ምረቃ 
ዲግሪአቸውን በአሜሪካ አገር በሚገኘው ጋላውዴት 
ዩኒቨርስቲ በሶሻል ወርክ ለመቀበል በቅተዋል፡፡ 

ባለታሪካችን የከፍተኛ ትምህርት ዲግሪአቸውን 
ከመሥራታቸው በፊት በማኅበራችን ውስጥ 
የሥራ አሥፈፃሚ ኮሚቴ ረዳት ፀሐፊ በአዲስ አበባ 
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥር በሚገኘው የሴቶች ዘርፍን 
በፕሬዚዳንትነት ከመምራታቸው ሌላ የኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋ መዝገበ ምልክት ሠራተኛ በመሆን 
እንዲሁም የብሔራዊ ሴቶችና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ 
ፕሮጀክት አስተባባሪ እና የጽ/ቤት ሥራ አሥኪያጅ 
ሆነው በተለያዩ ወቅቶች አስተዋጽ± አበርክተዋል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ውሎ መግባቢያቸውን በሀገረ አሜሪካ 
ሚሪላንድ ግዛት የመሠረቱት ወ/ሮ ትዕግስት 
ነጋሽ በተመረቁበት የሥራ መሥክ ተሠማርተው 
በዋሽንግተን ዲሲ የማኅበራዊ አገልግሎት ተወካይ 
በመሆን በሰው አገልግሎት በመሥራት ላይ ይገኛሉ፡
፡ 
ይህንንም የስኬት ማማ መቀዳጀት ያስቻላቸው 
በዋናነት ከምንም በላይ ታጋሽ መሆን ተስፋ 
ማድረግና እምነት ማሳደር የሕይወት መርሃቸው 
ሆኖ በመገኘቱ መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ 
በተጨማሪም አሁን የደረሱበት ደረጃ ላይ ለመድረስ 
የቻሉት ነገሮች አልጋ በአልጋ ሆነውላቸው ሳይሆን 
በብዙ ትግልና ድካም እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡ 

ድኅረ ምረቃ ትምህርታቸውን አጠናክረው 
በሚመኙት የሥራ መስክ ለመቀጠር እንዴት 
ማመልከትና መወዳደር እንዳለባቸው በቂ ግንዛቤ 
ያልነበራቸው በመሆናቸው ማመልከቻቸው 
በተደጋጋሚ ውድቅ ተደርጐባቸው እንደነበር 
ያወሳሉ፡፡  

ምንም እንኳ ከሁሉት ጊዜ በላይ የሥራ ቅጥር 
ጥያቄአቸው ውድቅ ቢደረግባቸውም ለውድቀት 
የዳረጓቸውን ችግሮች በማጥናትና እርምት 
በማድረግ ተስፋ ባለመቁረጥ በተደጋጋሚ 
ማመልከታቸውን ሳያቋርጡ በመቀጠላቸው አሁን 
ያሉበት ደረጃ መድረሳቸውን በኩራት ይናገራሉ፡፡ 
ሌላው ደግሞ አሁን እየሠሩ ባሉበት መሥሪያ 
ቤት ብቸኛ መስማት የተሳናቸው በመሆናቸው 
የመግባቢያ ችግሮች እንዳሉ በመግለፅ የተግባቦትና 
ተግዳሮታቸውንም በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች 
ማለትም በጽሑፍ፣ በከንፈር ንባብ፣ ምልክት ቋንቋ 
ከሚችሉት ጋር ደግሞ በምልክት ቋንቋ በመግባባት 
ለመቅረፍ እንደሚጥሩ ገልጸዋል፡፡ 

ደግሞም ይላሉ አሜሪካ አገር በማኅበራዊ ኑሮ ዙሪያ 
ብዙ ችግሮች የሉም፡፡ ምልክት ቋንቋ ተደራሽነት 
ለማስጠበቅ መብት አላቸው፡፡ አገልግሎት 
በሚሰጡበት ጊዜ ግን አስተርጓሚ ለመጠየቅ ጊዜ 
የሚወስድ በመሆኑ የላለጉዳዮችን ጥያቄ ለመፈፀም 
መስተጓጎል እንደፈጠረባቸው አልሸሸጉም፡፡

ዘወትር  እግርን  በመታጠብና  ጫማ  
በማድርግ  በአፈር  አማካኝነት  
የሚመጣውን  የዝሆኔ  በሽታ  
እንከላከል፡፡

መስማት የተሳናት
የጋላውዴት ዩኒቨርስቲ ምሩቅ
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50ኛ ዓመት

አቶ ኃይሉ የሱነህ

አቶ ጌታቸው አርጋው 
(ነፍስ ኄር)

አቶ ሲሳይ መንግስቱ አቶ ተስፋዬ ገድሉ

አቶ ምናሴ አበራ

አቶ ዓለማየሁ ተፈሪ 

አቶ አበበ ታምራት 
(በውክልና)

አቶ አውላቸው አድማሱ

አቶ ፍቃዱ አሰፋ (በውክልና)

አቶ ቶፊቅ ሐምዲኑር ዶ/ር ጳውሎስ ካሡ (አሁን)

ብሔራዊ ማኅበሩ ከተመሰረተ እስካሁን ድረስ በስራ አሰፈፃሚ ኮሚቴ ፕሬዝዳንትነት በሙሉ ጊዜም 
በውክልና ማኅበሩን ሲመሩ የነበሩና በመምራት ለይ የሚገኙ፡- አቶ ምናሴ አበራ ለረጅም አመታት 
በፕሬዘዳንትነት ያገለገሉ ሲሆን አቶ አለማየሁ ተፈሪ ለሦስት የስልጣን ዘመን በመምራት ይከተላሉ።

እናስታውሳችሁ
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አቶ ምናሴ አበራ

አቶ ዋሲሁን

አቶ አብርሃም ሊላይ

አቶ ባዬ እያሱ

አቶ ተክለሀይማኖት ደርሶ

አቶ ዓባይ ተስፋዬ

ወ/ሮ ትዕግስት ነጋሽ

ወ/ሮ ትዕግስት ዓለማየሁ 

አቶ አለሙ ወርቁ 

አቶ ሀብታሙ ከበበ

አቶ አማረ አያሌው

አቶ ንጉሤ ሞገስ

ወ/ሮ ቃልኪዳን ጌታነህ 

ወ/ሮ አመለወርቅ መስፍን 
(መስማት የሚችሉ አሁን)

አቶ ዘውዴ ደበበ አቶ ሠለሞን ተስፋዬ
 (ነፍስ ኄር)

የብሔራዊ ማኅበሩ ጽ/ቤት በስራ መሪነትና ስራ አስኪያጅነት በማገልገል አስጸዋጽዖ ያበረከቱና በማበርከት 
ላይ የሚገኙ የሚከተሉት ናቸው፡፡ 
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ወ/ሮ ሕይወት ጌታቸው ወ/ሮ ወይንሸት ግርማ

አቶ እንዳለ ታከለ
 (የሚሰማ)

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የጣት ፊደል

አቶ ቶፊቅ ሐምዲኑር

ወ/ሮ ፅዮን ይገዙ

ለተወሰኑ ወራቶች ስራ አስኪያጅ ሆነው ፅ/ቤቱን በውክልና ያገለገሉ።
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አሜን
ጨልሞብን ሳለ ማለዳ ቀትሩ  
ሌቱ አልነጋ ብሎ ቀናት ሲቆጠሩ፡፡
ምልክት ቋንቋችን ያኔ ባይፈጠር 
ጨለማ ውስጥ ሆነን ተዳፍኖብን ነበር፡፡ 
ነጋልን ፊደሉን ሀ ብለን ቆጠርን
ለወግ ለማዕረግ ተጉዘን ደረስን፡፡
ጎልቶ የሚታየው የኔ ጥንካሬ 
በምልክት ቋንቋ ፊደል ነው 
                  መቁጠሬ፡፡
አምስት አስርተ ዓመት 
          ተጉዘሽ
          ተጉዘሽ 
ለወግ ለማዕረግ ብዙዎች 
           ያበቃሽ፡፡ 
አንገቴን ሳልደፋ ቀና ባልኩኝ ዛሬ
የማቱሳላ እድሜ ይስጥሽ ማኅበሬ፡፡
ያለኝን ስሰጥሽ ስጦታ ተቀበይ 
መልካም ልደት ስልሽ እስቲ ብቻ 
                    አሜን በይ፡፡
              ከንጉሴ ሞገስ (አዝማሪው)

አትቅጠፍ እያሉ ከቅጥፈት አውድማ
በአቅም ኑሩ እያሉ ያላቅማቸው ጮማ
ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ዘረፋ በዘዴ
መድረክ ላይ መሃላ በተግባር ላይ ዳዴ
እያለዋወጡ እየቆራረጡ መንገድ ላሳይ ማለት
ራስን ማታለል ነውና ከንቱነት 
ሁሉም ሰው ራሱን ይየው ይፈትሸው 
ያለበትን እንከን ያፅዳ ያስተካክለው 
የህዝብን አደራ የመንግስት አደራን እንደተቀበሉ 
ዓመት ሁለት ዓመት ሳያገለግሉ 
መሬት ትጠባለች አይገኝ ቦታ 
ጥሩምባው ተነፍቶ ተነግሯል በእምቢልታ
የተሰጠችውን አደራ ዘንግተው
ህሊናቸው ሰክሮ በመንፈስ በለፅገው
ማለት ይይዛሉ ሁሉን እኔ ልፍጀው 
ከገቢያቸው በላይ መኖር የሚወዱ፦
አያዋጣምና ይህ አሰራራቸው
ሁሉም ሰው እራሱን ያፅዳ እንበላቸው 
ትንሽ ቆንጠጥ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እናርጋቸው
አይሰምርም አሰራር እራስን ሳያጥቡ 
የቆሸሸ አካልን ይዞ ማንዣበቡ 
በይሆናል በሎ መምከር ከመነሳት
በይሆናል ብሎ መውቀስ ከመነሳት 
ራስራ አፅድቶ መቅረብ በአርያነት
ሠበብ እያከሉ መመሪያ እያዛቡ፡
የሚያውረገርጉ የሚያሰናክሉ አሉ እንወቃቸው
ሁሉም ሰው ራሱን ያፅዳ እንበላቸው
የኋላ የኋላ ታሪክ ሲሰናዳ
በየፈርጁ ሲታይ ሲበረበር ጓዳ
የቆሸሸው ሁሉ በጣሙን ሲፀዳ 
ደብቁኝ ደብቁኝ ሸሽጉኝ ይመጣል 
እኔነትን አውቆ ካሁኑ ገለል 
ሁሉም ሰው ራሱን ከተቆጣጠረ
ወሰን ተከበረች አንድነት ዳበረ
አገር ሰላም ሆነች መብትም ጠነከረ፡፡ 

ግርማ ጋሹ 
ከፍኖተ ሠላም መስማት የተሳናቸው ቅርንጫፍ 

ሁሉም ሰው እራሱን 

ጣትን ቀስሮ ያኛውን ከማለት
በቅድሚያ ማፅዳቱ የራስ አንደበት
ከጉቦ እና ምልጃ ከወገናዊነት
ከገንዘብ ምዝበራ ከስርቆት ቅጥፈት
ይመረጣል ሰዎች ሁሉም ሰው እራሱን
መርምሮ ማወቁ ያለበትን እንከን 
አለበለዚያ ግን ያልሁትን አድርጉ ተገባሬን አትዩት
ስሰረቅም ዝም በሉ ስዋሽም እለፉት 
ትርፉ ማታለል ነው የእምቧይ ካብ መጫወት
ኧረ ለመሆኑ አደባባይ ውሉው ሲመክሩ ሲዘክሩ
የቀን ሰዎች ብቻ ሁነው የሚቀሩ 
ብዛታቸው ታውቋል ታይቷል ማህደሩ 
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የድሮ ጋዜጦች ስለመስማት የተሳናቸው ምን ያሰራጩ ነበር?

ምንም እንኳን በብዛት ባይሆንም፣ የድሮ ጋዜጦች አልፎ አልፎ መስማት የተሳናቸውን የሚመለከቱ ጽሑፎች 
ያወጡ ነበር።የዚህች አነስተኛ ጽሑፍ አዘጋጅ ከጋዜጦች ቆርጦ ከሰበሰባቸው ጽሑፎች በጊዜው በመስማት 
የተሳናቸው ላይ የነበረው አስተሳሰብና የቃላት አጠቃቀም የሚያሳይ፣ እንዲሁም ቀደምት የማኅበራችን 
መሥራቾችና መሪዎች በተለይ የመስማት የተሳናቸውን ትምህርትና የምልክት ቋንቋ በተመለከተ 
ያደረጉዋቸውን ትግሎች የሚያሳዩ አቅርቧል።

እነዚህ ጽሕፎች የተገኙት ከፖሊስና እርምጃው፣ ከኢትዮጵያን ሄራልድ እና ከአዲስ ዘመን ጋዜጦች ናቸው። 
“ወረቀት የያዘውን አይረሳም” እንደሚባለው ጋዜጦቹ እንዚህን ጽሑፎች በማውጣታቸው አሁን እንደገና 
በማኅበራችን 50ኛው ክበረ በዓል ጊዜ በብርታት መጽሔት እንዲወጡ ለማድረግ ስላስቻሉን ለጋዜጦቹ 
አዘጋጆች ልባዊ ምስጋናዬ ይድረሳቸው።

ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት መስማትና መናገር የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን ማኅበር 
አባሎች ከተቀበሉ በኋላ ለመታሰቢያ ፎቶግራፍ ተነሥተዋል 

ይህ ፎቶ ታትሞ የነበረው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ሲሆን ቀኑን ሳልይዝ መቅረቴን ገና አሁን ነው ልብ 
ያልኩት። በጣም አዝናለሁ። ወሩና ዓመተ-ምሕረቱ ግን ሐምሌ 1965 ነበር።

  “ነገርን ነገር ያነሳዋል” እንደሚባለው፣ 
ማኅበራችን ሲቋቋም መስማትና 
መናገር የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን 
አንድነት ብሔራዊ ማኅበር የሚል 
ስያሜ ነበረው። በኋላ በ1968 ዓ.ም. 
ይመስለኛል፣ በወቅቱ የነበሩት የማኅበሩ 
አመራሮች ስሙ ለአጠራር ስለማይመች 
በማለት ወደ የኢትዮጵያ ደንቈሮች 
ማኅበር ቀይረውት ነበር። ከነሱ በኋላ 
ከነሐሴ 1969 ዓ.ም. አከባቢ ጀምሮ 
የተተኩት የማኅበራችን አመራሮች 
ደግሞ የማኅበሩን ስም ወደ የኢትዮጵያ 
መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር 
ቀየሩት። እስካሁን ድረስም በዚሁ ስም 
ሲጠራ ይገኛል።

አቶ ተክለሃይማኖት ደርሶ
እንደላኩልን

ሚ
ዲያ

ዎች

 ም
ን 
አሉ
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ዓቃቤ ሕግ አልከሰውም ያለው ዲዳ አደገኛ ሌባ ሆኖ ተገኘ
ይህ ጽሑፍ የተገኘው መጋቢት 30 ቀን 1966 ዓ.ም. ታትሞ ወጥቶ ከነበረው ከፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ 
ነው። ጽሑፉ ብዙ ጉዳዮችን ይነካል። “ዲዳ”፣ “ደንቈሮ”፣ ስለመብት ማለትም እምነት/ክሕደት ተጠይቆ 
መልስ መስጠት አስፈላጊነት፤ በሌላ አነጋገር ደግሞ (ጽሑፉ ላይ በግል ባይጠቀስም) በእውነት ለመናገር 
መሃላ ለመስጠት ስለ እግዚአብሔር ምንነት ለመረዳት በቂ ችሎታ መኖር አለመኖሩ ማረጋገጥ አስፈላጊ 
ስለመሆኑ፣ ወዘተ.።

ልዩ ትምህርት መስማትና መናገር ለተሳናቸው
ኃይሉ የሱነህ
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Mission Uses the desf To Rertain Its Hold
by Teklehaimanot Derso
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Educating the deaf
by Minasse Abera
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ጨዋታ ለልጆች 

ጨዋታ የልጆች ቋንቋ መግባቢያ 
የሀሳብ መግለጫ ስለራሳቸው፣ 
አካባቢያቸውና ስለዓለም 
መማሪያ ነው፡፡ በተለይ የንግግር 
ቋንቋ ባልደረሰበት ሁኔታ ጨዋታ 
የልጆች መግባቢያና ስሜታቸውን 
መግለጫ በመሆን ያገለግላል፡፡ 
በየትኛውም ዓለም፣ በማንኛውም 
ሁኔታና ዕድሜ ደረጃ ያለ ልጅ 
ሁለ ጨዋታ ያግባባዋል፡፡ ጨዋታ 
ለልጆች ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ 
ከመሆኑም በላይ በተባበሩት 
መንግሥታት የልጆች መብቶች 
ኮንቬንሽን እንደ አንዱ የሕፃናት 
መብት ተደርጎ የሚወሰድ ነው፡፡ 

ልጆች ለመጫወት መጫወቻዎች፣ 
አሻንጉሊቶች ወይም ትላልቅ 
መሣሪያዎች የግድ አይፈልጉም፡
፡ አካላዊ፣ ስሜታዊ፣ ወይም 
አዕምሮአዊ ብቃትም የግድ 
አይጠይቅም፡፡ ልጆች ለመጫወት 
የተዘጋጀ ምቹ ሁኔታና በቂ ጊዜ 
ብቻ ይበቃቸዋል፡፡ ጨዋታ 
ለልጆች አዕምሮአዊ እድገት 
ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ ልጆች 
በጨዋታ ማስተዋልን፣ ትከረትን፣ 
ማስታወስን፣ ችግር አፈታትን፣ 
የነገሮች ቅደም ተከተልን፣ 
ትክክለኛ ውሳኔ አሰጣጥን ወዘተ  
ሊማሩ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም 
ለትምህርት ገበታቸው ከፍተኛ 
እገዛ ያደርጋል፡፡ 

ጨዋታ ለልጆች ማኅበራዊና 
ስነ.ልቦናዊ እድገት ከፍተኛ ሚና 
አለው፡፡ በጨዋታ ውስጥ ልጆች 
ስሜቶቻቸውን መግለፅን፣ 

የሌሎችን ስሜት መረዳትን፣ 
ለሰዎች ማዘንን፣ ማኅበራዊ 
እሴቶችን፣ ተራ መጠበቅን፣  
ማካፈልን፣ ግጭት አፈታትን 
ወዘተ ይማራሉ፣ ይሰለጥናሉ፡
፡ ጨዋታ ለልጆች አካላዊ 
ዕድገት ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ 
ከጨቅላነት ዕድሜያቸው ጀምሮ 
ጨዋታ የልጆች አካላዊ ጥንካሬ፣ 
እንቅስቃሴ፣ ሚዛን፣ ቅልጥፍናና 
ዕድገት ወዘተ ይጨምራል፡
፡ ከዚህም በተጨማሪ ጨዋታ 
ለአተነፋፈስ፣ ለልብ ጤንነት፣ 
የተስተካከለ የሰውነት አቋም 
ለመያዝ ይረዳል፡፡ 

ጨዋታ ለልጆች ብቻ ሳይሆን 
ለዐዋቂዎችም ሁለተናዊ ጤንነት 
ተፈላጊ ሲሆን በተለይ ከልጆች 
ጋር ለሚኖረን መልካም ግንኙነት 
መልካም ዋና መሣሪያ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ልጆች በአዋቂዎች 
ላይ እምነት እንዲኖራቸውና 
እንዲቀራረቡ መንገድ ይከፍታል፡፡ 

ሰዎች የተለያዩ የጨዋታ ስብዕናዎች 
ሲኖረን ስለራሳችን ማወቁ በተለይ 
ከልጆች ጋር ለሚኖረን ግንኙነት 
መሠረት ይሆናል፡፡ በዚህም 
መሠረት ጨዋታ አዋቂዎች (እንደ 
አባባ ገብረሃና)፣ ተፎካካሪዎች 
(ማሸነፍን ትኩረት አድርገው 
የሚጫወቱ)፣ ተመራማሪዎች 
(አዲስ ነገር ማወቅና መፈለግ 
የሚያስደስታቸው)፣ ተወዛዋዦች 
(ጨዋታቸው በአካላዊ እንቅስ 
ቃሴዎች የተሞላ)፣ አቀናባሪዎች 
(ነገሮችን ማደራጀት፣ መምራት፣ 

የሚያስደስታቸው)፣ ተራኪዎች 
(በተረት ተረት፣ በቢሆን ዓለም 
የሚዝናኑ)፣ የፈጠራ ሰዎች 
(የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን 
የሚሠሩ)፣ እና ሰብሳቢዎች 
(ለነርሱ ዋጋ ያላቸውን ቁሶች 
በመሰብሰብ የሚደሰቱ) በማለት 
ይከፈላሉ፡፡ 

ጨዋታ ከማዝናናቱ፣ ለዕድገት 
ከመርዳቱም በተጨማሪ ስለልጆቹ 
የስነ.ልቦና ሁኔታና የዕድገት ደረጃ 
ለመዳደስ ይጠቅመናል፡፡ በጨዋታ 
ውስጥ ልጆች ምን እንደሚያስቡ፣ 
ምን እንደተሰማቸው፣ ምን 
እንደደረሰባቸው ሊገልፁ ይችላሉ::

ከልዩ ፍላጎት ጋር የሚኖሩ 
ልጆች ጨዋታ እንደማንኛውም 
ልጅ ይፈልጋሉ፡፡ በእግራቸው፣ 
በእጃቸው፣ በአካላቸው፣ ወዘተ 
መጫወት የማይችሉ ቢሆን እንኳ 
ባላቸው ማድረግ በሚችሉት 
መጠን የሚታይ ነገር፣ የሚደመጥ 
ነገር፣ አካላቸውን የሚያንቀሳቅስ 
ነገር ወዘተ አስቦ በማዘጋጀትና 
ለጨዋታ ምክንያታዊ የሆነ 
ጊዜና ቦታ በመመደብ 
ማጫወት ያስፈልጋል፡፡ አንደኛ 
እንደማንኛውም ልጅ ከጨዋታ 
የሚገኘውን ሁለንተናዊ ዕድገት 
ለማዳበር በሌላም መልኩ በልዩ 
ፍላጎታቸው ምክንያት ያልተሟላ 
የስሜት ህዋሳዊ ፍላጎታቸውን 
ለማወቅና ለማሟላት ስለሚረዳን 
ነው፡፡

ፍቃዱ አሰፋ 
ካነበብኩት
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የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶቻችን
የሚገኙባቸው ቦታዎች

አማራ ክልል
 ጎንደር
 ባህር ዳር
 ደሴ
 ደብረ ብርሃን
 ፍኖተ ሠላም

አሮሚያ 
 አዳማ
 አምቦ
 ሻሸመኔ
 ጅማ
 ነቀምት 
 ባሌ ሮቢ
 አሰላ

ደቡብ 
 አርባ ምንጭ
 ሐዋሳ
 ወላይታ
 አለታ ወንዶ
 ዲላ
 ሆሳዕና

ትግራይ 
 መቀሌ
 አክሱም
 አዲግራት

ከተማ 
መስተዳድሮች
 አዲስ አበባ
 ድሬድዋ
 ሐረር
 አፋር
 ጅግጅጋ 
 ቤንሻንጉል 
 ጋምቤላ 

እግር ኳስ፡-

ያን ሁሉ ህዝብ አስጨፍራ፣
እንዲል ሆ…የ.. በጋራ ፣
ሜዳ ላይ ባሉ ባላጋራ፣
በጥቂቶች ተገፍትራ፣

ጥቂቶችን  አስገፍትራ፣ 
ለእድለኞች ደስታን ፈጥራ፣
እድለቢሱን  አስደንብራ፣

ታዝናናለች እሷ በራ ተሸከርክራ፡፡
ከአንዱ እግር ስር ተፈልቅቃ ፣
ከወደወያወዲህ ተነቃንቃ ፣
የስንቱን ልብ አስጨንቃ፣
መስመር እልፍ ሳታስነቃ፣

አይ እቺ ኳስ ትንሽ እቃ፡፡ (ሶስና ዘውዴ)

እንባ፡-

ውስጠየን አባብታ ፣ ከሽፋሽፍቴ ፈንቅላ ወጥታ፣
በጉንጮቼ መንገድ ሰርታ ሐሳብ ጭንቀቴን 
የምትገታ፣ 
 ያቺ ዘለላ ጠብታ፣ ለኔስ አላት ትልቅ ቦታ፡፡
 ጠ ብ  ስትል ፣ ጠ ..ብ!  ጠ ..ብ !
 ዱብ  ስትል ፣  ዱ ..ብ ዱ..ብ ፣
 ይዛልኝ ጥፍት ፣ የሀዘኔን ድባብ፣
የሐሳብ ውጥረት  በእንባዬ  ሲረግብ ፡፡
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የዛሬ ዓሥር ዓመት ግድም፣ አንድ  የፓርላማ ታናሽ 
ወንድም በሆነ ታላቅ ስበሰባ ላይ ነው፡፡ ስብሰባውን 
ታላቅ ያሰኘው በስሰባው ላይ  ጉምቱ ጉምቱ 
ባለሥልጣናት መገኘታቸው ሲሆን አዳራሹ ከተለያዩ 
ድርጅቶች፣ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣  የትምህርት ቤት 
ሓላፊዎች፣ ከተለያዩ ማኅበራት በተውጣጡ ተወካዮች 
ተጠቅጥቋል፡፡ ስብሰባውን የሚመሩት በወሳኝ የሀገሪቱ 
ሥልጣን ዕርከን ላይ የሚገኙ ሰዎች እንደመሆናቸው 
ተሰብሳቢው የተወከለበትን ክልል፣ ድርጅት፣ ማኅበር፣ 
ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ ወዘተ ችግሮች ለማሰማት ቋምጧል፡
፡ ሰብሳቢዎች እንደ የሥራ ድርሻቸውና የሓላፊነት 
ዕርከናቸው ለተሰብሳቢዎች ንግግር አድርገው 
በመጨረሳቸው ተራው የተሰብሳቢዎች ሐሳብ 
የሚሰማበት ሆነ፡፡

መድረክ መሪው ንግግር አቅራቢዎችን አመስግኖ 
ተሰብሳቢዎች መጠየቅ የሚፈልጉትን ሐሳብ ያቀርቡ 
ዘንድ መድረኩን ለተሰብሳቢዎች ለመልቀቅ  “. . . . . 
አሁን ማቅረብ የምትፈልጉት ሓሳብ፣ ጥያቄ ወይም 
አስተያየት ካለ ማቅረብ ትችላላችሁ “ ብሎ ተናግሮ 
ሳይጨርስ አዳራሹ “እኔ. . . .እኔ. . . እኔ” በሚሉ ቃላት 
ከመናጋቱም ባሻገር ወደ ላይ በተቀሰሩ እጆች ጫካ መሰለ 
(የእጅ ጫካ)፡፡ 

መድረክ መሪውም ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከፊት ወደ ኋላ እያሉ 
በተራ ቁጥር ቅደም ተከተል ለሃያ ሰዎች የመናገር ወይም 
አስተያየት የመሥጠት ዕድሉን ሠጥተው ሲያበቁ “ኸረ 
ለእኛስ?” ፤ “ እኔ የተወከልኩት ከእከሌ ክልል ነው“ ፤ “እኔ 
የመጣሁት እንቶኔ ከሚባል ማኅበር ነው:: ከዚህ ማኅበር 
ደግሞ የተወከልኩት እኔ ብቻ ስለሆንኩ ዕድሉ ይሠጠኝ” 
፤ “ኸረ! እኛንም ስሙን እንጂ” ፤ “እኛ የመጣነው ወንበር 
ለማሞቅ አይደለም” ፤ “ብዙ ችግሮች አሉብን ሐሳባችንን 
ለመስማት ዕድል የማትሠጡን ከሆነ ለምን ጠራችሁን?” 
፤ ወዘተ በሚሉ ያለ ሰብሳቢው ፈቃድ የሚሰሙ ንግግሮች 

አዳራሹን በጩኸት አደበላለቁት፡፡
ሰብሳቢው ከመድረክ መሪው ጣልቃ ገብተው 
“አሁን ዕድል ለተሠጣቸው ተሳታፊዎች እንዲናገሩ 
እናድርግና በሁለተኛ ዙር ለእናንተም ዕድሉን 
እንሠጣለን፡፡” ብለው ሲናገሩ ወደ ላይ የተቀሠሩ 
እጆች ወረዱ፡፡ ጩኸቶቹም ጋብ አሉና ከተራ ቁጥር 
አንድ ጀምሮ ተሰብሳቢዎች መጠየቅና አስተያየት 
መሥጠት ጀመሩ፡፡

መድረክ መሪው ተራ ቁጥር አንድ ሲል አስቀድሞ 
ድምጽ ማጉያውን ከአሥተባባሪዎች ተቀብሎ የነበረ 
ወጣት መናገር ጀመረና እንዲህ አለ፤ “እኔ የመጣሁት 
እገሌ ከሚባል ክልል ነው፡፡ እኔ ባለሁበት ወረዳ መብራት 
ሁልጊዜ ይቆራረጣል. . . ውኃም በሳምንት አንድ ጊዜ ነው 
የምናገኘው”. . .  እያለ በርካታ ችግሮችን ይዘከዝክ ገባ 
ተሰብሳቢዎች አሳጥረው አሳጥረው እያሉ ባያዋክቡት 
እንደ አያያዙ ሙሉ ቀን የሚናገር ነበር የሚመስለው፡፡

ተራ ቁጥር ሁለት ከተራ ቁጥር አንድ ተላልፎ የመጣለትን 
ማይክ ተንጠራርቶ ተቀበለና “እኔ ENOPDERF 
ከሚባል ማኅበር ነው የመጣሁት” ብሎ የራሱን ስም 
ሳያስተዋውቅ ወደ ጉዳዩ በመግባት እንዲህ ይል ጀመር 
“በማኅበራችን የተመዘገቡ ዓባላት ብዛት” . . . . .  ብሎ 
ሪፖርት የሚመስል ንግግር ሊያቀርብ ሲል ሰብሳቢው 
በቀጥታ “ወደ ጉዳይህ ግባ!” ብለው አናጠቡት፡፡ ተነጋሪው 
በተሠናዳበት ቅደም ተከተል ካልሆነ መናገር የማይችል 
ይመስል በድንጋጤ ግንባሩ ወረዛ፡፡  “እሺ! እሺ!” ብሎ 
ንግግሩን ቀጠለና እንዲህ አለ “በማኅበራችን በርካታ 
ችግሮች አሉ፡፡ ችግራችንን ለማን አቤት እንደምንል ግራ 
ገባን. . . የተለያዩ ሐላፊዎችን ብናነጋግርም ለጥያቄያችን 
በቂ ምላሽ አላገኘንም. . .” ሲል  “እሺ ጥያቄያችሁ 
ምንድን ነው?” አሉት ሰብሳቢው አሁንም አቋርጠው 
ወጣቱም የያዘውን ወረቀት ትንሽ ካገላበጠ በኋላ 
“ለስብሰባ፣  ለተለያዩ ጉዳዮች ማስፈጸሚያ ቢሮ እና 
አዳራሽ የምንሠራበት ቦታ ጠይቀን አልተፈቀደልንም 
እንዲፈቀድልን . . . . .”  ብሎ ንግግሩን ሳይጨርስ 
አስተባባሪው ማይኩን ቀምቶ ለተራ ቁጥር ሦስት 
አቀበለው፡፡ ተራ ቁጥር ሦስት ማይኩን እንደያዘ “እኔ 
የመጣሁት እከሌ ከሚባል ክልል ነው በክልላችን በቂ 
ትምህርት ቤቶች የሉም፡፡ ልጆቻችን ትምህርት ለመማር 
ረዥም ርቀት በእግራቸው ይጓዛሉ፡፡ ዝናብ ከዘነበ ወንዝ 
ስለሚሞላባቸው ከትምህርት ገበታቸው ይቀራሉ. . . 
መንገዶች ለተሸከርካሪ ምቹ ስላልሆኑ የምርት አቅርቦት 
ለከተሞች ማዳረስ አልቻልንም. . . ገበሬው ምርቱን 
የሚረከብለት ዐካል የለም. . .” እያለ በርካታ ችግሮችን 
ዘርዝሮና ችግሮች እንዲፈቱለት አመስግኖ ጨረሰ፡
፡ ተናጋሪው አንደበተ ርቱዕና ሲናገርም ፈጣን በመሆኑ 

በጨ
ረፍ

ታ

(ጥላሁን በነበሩ የሥራ አመራር 
ቦርድ ዓባል)



40 ብርታት

50ኛ ዓመት
ንግግሩን ሊያቋርጠው የደፈረ የለም፡፡
ተራ ቁጥር ዐራት. . . .  ተራ ቁጥር አምስት. . . .  እያለ 
ተራ ቁጥር አሥራ ስምንት ላይ ሲደርስ አንድ ዕድሜው 
በሃያዎቹ አጋማሽ ለይ የሚገኝ ወጣት ማኩን ከተቀበለ 
በኋላ ወደ ሰብሳቢው እያየ “ጋሼ!” ብሎ ጮኸ ሰብሳቢው 
ለሴኮንዶች ትክ ብለው ከተመለከቱት በኋላ “እኔን 
ነው?” አሉት ወጣቱም አዎ “ጋሽዬ እርስዎን ነው፡፡” 
ሰብሳቢውም ብዕራቸውን ለመጻፍ እያሰናዱ “እሺ ቀጥል 
አሉት፡፡” ወጣቱም ለጠቀና “እኔ ዐማራ አይደለሁም፤ እኔ 
ኦሮሞ አይደለሁም፤ እኔ ትግሬ አይደለሁም፤ እኔ ጉራጌ 
አይደለሁም፤ እኔ ስልጤም አይደለሁም፣ እኔ ወላይታም 
አይደሉም፣ እኔ አፋርም፣ ሐረሪም፣ አይደለሁም፤ 
እኔ ጋምቤላም፣ ኩናማም አይደለሁም. . .”  እያለ 
ሲቀጥል ሰብሳቢው፤ ብዕራቸውን በሚጽፉበት ወረቀት 
ላይ አስቀምጠው እጃቸውን አፋቸው ላይ በመጫን 
በአግራሞት ይመለከቱት ያዙ፡፡ ዘርዝሮ የቀረው ብሔርና 
ቋንቋ የሌለ ሲመስለው ከበፊት ንግግሩ ይበልጥ ጮክ 
በማለት “ግን፣ ግን”  ብሎ የሁሉንም ትኩረት ከሳበ በኋላ 
“አሁን በዘረዘርኳቸው ብሔሮች፣ ክልሎችና ከተሞች  
ሁሉ ውሥጥ ግን አለሁ፡፡” የመጣሁት ከኢትዮጵያ. . 
.”  ብሎ  ሰብሳቢው ይበልጥ ጆሮአቸውን አቁመው 
ያዳምጡት ጀመር፤ “የመጣሁት ከኢትዮጵያ መስማት 
የተሳናቸው ብሔራዊ ማኅበር ነው፡፡ የምጠይቀው 
ጉዳይ የእኛ ችግር አንድና በእርስዎ ዘንድ ቀላል ነው፡፡” 
ሲል ሰብሳቢው እንደገና ብዕራቸውን አንስተው መጻፍ 
ቀጠሉ፡፡ “እኛ የራሳችን ቋንቋና ባሕል ያለን ሆነን ነገር 
ግን በሁሉም ብሔሮች ወስጥ ተሰራጭተን ያለን ነን፡፡ 
ቋንቋችን የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ተብሎ የሚታወቅ 
ሀገር ዓቀፍ ቋንቋ ነው፤ ይሁን እንጂ ቋንቋችን ትኩረት 
ስላልተሠጠው በትምህርት ቤቶች፣ በጤና ተቋማት፣ 

በድርጅቶች፣ በፍርድ ቤቶች፣ በመንግሥት መሥሪያ 
ቤቶች፣ ወዘተ እኛ መስማት የተሳነን ተደራሽ እየተደረግን 
አይደለንም፡፡” ብሎ ችግሮችን ሳቢ በሆነ መንገድ 
ከገለጸ በኋላ መፍትሔ የምለው ብሎ የመፍትሔ 
አቅጣጫዎችን መዘርዘር ሲጀምር እንኳ ሊያስቆመው 
የደፈረ የለም፡፡ የመፍትሔ አቅጣጫዎች አለና ምልክት 
ቋንቋ እንደ ሌሎች ቋንቋዎች እንደ አንድ ትምህርት 
ዓይነት እንዲሠጥ ቢደረግ፤ በተለያዩ መንግሥራዊና 
መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ምልክት ቋንቋ የሚችል 
ሰው ቢመደብ፣ የምልክት ቋንቋ መጻሕፍት በበቂ ሁኔታ 
ታትመው ለለተውምህርት ቤቶችና ለሚመለከታቸው 
ድርጅቶችና ዓካላት እንዲሠራጭ ቢደረግ ሀገራችን ከእኛ 
በብዙ ትጠቀማለች፡፡ አመሰግናለሁ፡፡ ብሎ ንግግሩን 
ሲጨርስ ማን የወጣቱ ንግግር መደገፋቸውን ለመግለጽ 
ተሰብሳቢዎች በሙሉ ሁለት እጆቻቸውን ወደ ላይ 
በመዘርጋትና ንፋስ እንደሚያወዛውዘው የጫካ አበባ 
በማወዛወዝ አድናቆታቸውን ገለጹ፡፡ ሰብሳቢውም 
ቀጠል አደረጉና “የልጁ ንግግር ረዘም ያለ ቢሆንም 
አቀራረቡ ማራኪ በመሆኑ ሁላችንንም ዝም አሰኘን” 
ብለው ተሰብሳቢውን ፈገግ አሰኙት፡፡

ሰብሳቢው ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ 
መስማት ከተሳናቸው ማኅበር የቀረበላቸው ጥያቄ 
ጋር ሲደርሱ ዓይናቸውን ወደ ወጣቱ መለስ አድርገው 
“የጠየቅኸው ሀገራዊና ሁሉን የሚመለከት ጥያቄ ነው፡
፡ በሂደት ለጥያቄዎችህ ምላሽ የማይሠጥበት ምክንያት 
አይኖርም፤ እናመሰግናለን” የሚል ምላሽ ሠጡት፡፡ ከዚህ 
ስብሰባ ወዲህ ወጣቱ የዘረዘራቸው ችግሮች ከሞላ 
ጎደል እየተቀረፉ ናቸው፡፡ ሐሳቤን ሳጠቃልል የሠሩልንን 
እናመስግን የሠሩብንን ግን. . . . .  ለማለት ነው፡፡ ባዶ 
ቦታውን እናንተ ሙሉት፡፡

ከቀናቶች አንዱ መስማት የማይችል ባለኮፊያ ክፍት 
ተገጣሚ ሹራብ የለበሰ ትራንስፖርት ለመያዝ 
በፍጥነት መንገድ ላይ ይራመዳል፡፡ አላፊ አግዳሚው 
የተለየ ፍጥነት አድርጎ እሱን ብቻ ይመለከተዋል። 
እሱም ግራ ግብት ብሎትና ያልተለመደ ጭምር 
በመሆኑ በገጽታው ላይ አንድ እንከን ያለ ይመስል 
በተራ በተራ በምስሉ ላይ ያሉትን አይን አፍንጫ 
እየጠረገ ጆሮውን እየኮረኮረ መንገዱን ይቀጥላል፡
፡ ተሳፍሮም ወደ ሚፈልገው ቦታ ከደረሰ በድንገት 
አንድ ሱቅ ከፊቱ ይከሰታል፡፡ ከዚህም በኋላ አንድ 
ግዢ ለመፈፀም ወደ ሱቁ ጎራ ይላል፡፡ 
 ባለሱቅ   -  ምን ልታዘዝ
 ደንበኛ   -   ፍላጎቱን ይናገራል

ባለሱቅ   -   አለ
ደንበኛው  -  ዋጋውን ይጠይቃል
ጥቂት ሳንቲሞች መሆኑ ይገለጽለታል ደንበኛም 
ሳንቲም ፍለጋ መጀመሪያ ምስጢር ኪሱ  ውስጥ 
ይገባል፡፡ እዛ አልተገኘም መልሶ በለበሰው ሹራብ 
ኪስ ይገባል በርካታ ሳንቲሞችንም ያገኛል፡፡ ለካ 
መስማት የተሳነው የሁሉም ሰው አይን ሊያርፍበት 
የቻለው ኪሱ ውስጥ ያሉትን ሳንቲሞች ማቃጨል 
አለመስማቱ እና የድምፅ ነገር ለማህበረሰቡ እንግዳ 
ሆኖ መገኘቱ ነው፡፡ 
                                                  ከአዝማሪው

 ገጠመኝ
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ጠቅላላ ጉባኤ መዝገበ ምልክት

የፊላንድ ፕሮጀክት

መስማት የተሳናቸው ሳምንት

መዋዕለ ህፃናት ት/ቤት

ከፎ
ቶ 

ማኅ
ደር

ኤልሳቤት አንበሳው
የማኅበሩ የመጀመሪያዋ አስተርጓሚና  ጸሐፊ
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50ኛ ዓመት

ኤግዚብሸን

ስፖርት

ስልጠናዎች

ኪነጥበብ

የማህበሩ ተወካዮች ከአፈጉባኤ ዳዊት ዮሐንስ እና አቶ በላይ ተክሉ ጋር
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Message from the President
50 years! It is unbelievable but true! Ethiopian 
National Association of the Deaf (ENAD) which 
was founded in 1958 is celebrating its golden 
jubilee. The association, which was founded in 
cafes and shops by few individuals with progres-
sive minds,  at a time when the attitude towards 
the deaf was patronizing and establishing an 
association was scorned upon by the govern-
ment, went on to become a strong association 
with over 29 branches around the country rep-
resenting the over 3.5 million Deaf Ethiopians. 
Its fifty years expedition was fruitful, marked by 
groundbreaking success. The association was 
instrumental for every privilege the deaf are en-
joying today, from educational and employment 
opportunities to health and social services. These privileges are the fruits of the associa-
tion’s fifty years of struggle. As we are celebrating this success we acknowledge the role 
of our founding members as well as those who took turns in running the association 
through the years and our partners and extend our heartfelt gratitude to all.   

We are having a double celebration. In addition to our golden jubilee we are also celebrat-
ing the International Week of Deaf People (IWDP) which is being celebrated for the 64th 
time in the world and the 30th time in Ethiopia.  The theme for this year’s IWDP is “Build-
ing Inclusive Communities for All!” Our theme for the double celebrations is “Strength-
ening our 50 years achievements by building inclusive communities for all!” Since 
ENAD’s fifty years struggle was geared towards creating an inclusive society for the deaf, 
the theme is most appropriate for the celebration. While expressing our sincere appreci-
ation for the level of inclusiveness achieved today we would like to seize this opportunity 
to call on all stakeholders to remain by our side and continue doing their part until a fully 
inclusive communities for all are built. The return of our dear Birtat magazine after many 
years of disappearance has added color to this celebration and doubled our joy. We con-
gratulate all our members and supporters on the occasion of ENAD’s golden jubilee and 
wish more fruitful years ahead.

Pawlos Kassu Abebe (PhD)
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Accessibility Matters That 
Affect The Deaf On 

A Daily Basis
by Teklehaimanot Derso

31 August 2022

Accessibility Needs of the Deaf Differ from those 
of the Physically Disabled Most often, when people 
talk about accessibility, what comes to mind is 
physical accessibility matters, such as buildings, 
roads and the like. As an example, let us consider the 
following about the accessibility of ATM machines 
to physically disabled persons.

ኤቲኤሞች ለአካል ጉዳተኞችተደራሽ ናቸው ?

በአዲስ አበባ ውስጥ የምናገኛቸው አብዛኛዎቹ 
ኤቲኤምዎች ለአካል ጉዳተኞች ሙሉ በሙሉ ተደራሽ 
አለመሆናቸውን ሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር ከCSSP2 
ጋር በመተባበር አዘጋጅቶ በላከልን መልዕክት አሳይቷል።

ይህ ሁኔታ እንዲስተካከልና ሁሉም አካል ጉዳተኞች 
የህዝብ አገልግሎት የማግኘት ሕገ መንግሥታዊ 
መብታቸው እንዲከበር ጠይቋል።

The material quoted above was disseminated by 
@tikvahethiopia on February 21, 2022. Even if 
physically accessible, some of the ATM machines 
are placed without any regard whether or not 
their screens could be viewed comfortably. I have 
encountered some ATMs whose screens are very 
difficult to see because their placement exposes them 
to direct sunlight. So, while persons with disabilities 
suffer the most, there is a need to consider ATMs 
and other services are accessible to all sections of 
society.

It is good that NGOs such as the Civil Society 
Resources Center (CSRC) and others are concerned 
by such matters. But, what puzzles me the most is 
that no one seems to say any thing about the many 
accessibility matters that affect the deaf. Because the 
deaf do not have any outward indicators of disability, 
most service providers seems to forget about them.

The poet has put it very succinctly when he
said:

Twere wiser and better
your presence to leave,
For when the eye sees not,
the heart does not grieve.

The quote is from The Book of the Thousand Nights 
and One Night, Volume I by Anonymous. There 
is no one who grieves for the many problems deaf 
persons face except their nearest family members 
and close friends. The deaf community in Ethiopia 
has not yet recovered from its shock when the 
government allowed persons with disabilities to 
buy cars duty free for their personal uses but denied 
the deaf such a privilege in the same breath. Do the 
officials who reached at the decision that deaf do not 
qualify think deafness is not a disability?

Consider the following situation. Supposed a blind 
and a deaf person are standing waiting for a taxi (the 
so called Wiyiyit Taxi). The blind person will know 
in which direction each and every taxi being called 
is going. But, because of the rush (and crush that 
ensues), he will never be able to catch the taxi. The 
deaf person will not even be able to know to which 
place each and every taxi is heading. By the time 
he tries to find out, others will rush and occupy all 
available seating space and he will miss it. That is 
even if he succeeds in identifying the taxi going to 
the place he intends to go. Both the blind and the 
deaf have problems catching a taxi. This is a daily 
happening to the deaf.

It is good the officials allowed the blind and  other 
persons with physical disabilities to buy cars free of 
customs duty. But, how come they prevented the 
deaf from the same privilege? I suspect it is because 
by observing the blind and other persons with 
physical disabilities being faced by problems every 
day, the officials are conditioned to think (to grieve) 
because of the problems. But, because the deaf lack 
any such indicators, the officials never think (grieve) 
about the deaf. The deaf do not come to their minds.

The telephone was invented while Alexander 
Graham Bell was trying to find a way to help the 
deaf. But, the device ended becoming the worst 
enemy of the deaf for many years. Deaf persons, 
who were otherwise qualified, were being denied 
advancements and promotions because they could 
not use the telephone. Now, with the all pervading 
Internet in place, it has become an equalizer of 
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opportunities. But some services are still using 
the voice telephone to provide their services and 
creating barriers for the deaf. Others who use the 
Internet to provide services also create barriers 
because their offerings are not well thought out. It 
is possible to give the services to every one without 
creating barriers if some good design thinking goes 
into them.

The following show some of the problems that are 
encountered by the deaf, problems which could be 
solved very easily if there is awareness and the will 
to provide all inclusive services to every one.

1). One day I was attempting to settle my water 
consumption bill. I used the CBE Mobile Banking 
app for the purpose. It failed to work. There was a 
popup about the problem which I have captured 
in a screenshot. It is referring to some error that 
happened that goes as follows:

com.ibm.jsse2.until.j: PKIK path building 
failed: Java.security.cert.
CertPathBuilderException: unable to find 
valid certification path to requested target, 
please call 951 for

The error was displayed in a red colored background 
with an exclamation mark, which means it was a 
very serious error. Any one who had used the CBE 
Mobile App might have experienced it if used at the 
time I used it. To many, it would not matter because 
they could call 951 as instructed and find out some 
information.

As a matter of fact, I have been using the CBE 
Mobile App for a long time and so long as it worked, 
I was never aware it had a hidden barrier against the 
deaf and the deaf-blind. Asking a deaf or deafblind 
person to make a call is creating a barrier and 
excluding them from getting the same service the 
bank is providing to other customers. It show that 
it has not occurred to the coders of this app that 
there might be deaf or deaf-blind users who could 
not make use of the telephone and call. Every where 
the need arises to make a call, an alternative method 
such as texting or emailing needs to be provided.

It is not possible to lay the blame on coders alone at 
the present time since there does not seem to exist 
at CBE a method for catering towards the special 
needs of persons with disabilities including the deaf. 
May be CBE has some thing in place for the blind. 
Most CBE branches
are accessible by wheelchair users. But, when it 
comes to the deaf, there does not seem to be any 
accommodation.

2). Second I received a voice call. Well, every one 

does that. But for a deaf person, receiving a voice 
call is a source of problem. When ever I receive calls 
from unknown numbers, numbers that are not in 
my contacts list, I just ignore them. I terminates the 
calls. Most often, that solves the matter. In some 
cases, the caller persists with me terminating the call 
and the call coming up again and again. When that 
happens, if the call is from a mobile number, I text 
to caller asking a text message be sent to me. But, 
when the call is from a fixed line number, as was the 
case that day, I will be forced to hunt for a hearing 
person to accept the call.

Once again, this may not look a big problem to 
many. But, be assured that it is for a deaf person. 
How many of you are willing for your private 
matters to be discussed with complete strangers? 
That is, if you are lucky enough to find some one 
willing to waste her/his time helping you. What is 
more, how many know how to communicate with a 
deaf person? What most of the deaf use is Ethiopian 
Sign Language.

What I did was, what I do most often, and that is 
to go running to the shop that is located near my 
house and ask the shop owner or his assistant me to 
make the call and find out what is matter was. That 
day, the call was from my bank, a CBE branch. They 
wanted to tell me that
my ATM card was ready. What made it so bad is that 
I had told them to text and not call.

 Yes, CBE is big, biggest building in the country and 
in Eastern Africa, largest number of branches. I 
wish that their service is also top notch as well. I am 
not the only deaf person using CBE. Probably top 
managers might be thinking about
accessibility matters. But, they need to train their 
coders (also called computer programmers) and 
other staff to be aware about accessibility matters 
to persons with disabilities. Now, they are burying 
barriers in their code that many users, even top 
managers, may not be aware about.

What about service providers like CSRC?
Are they aware?

From the above piece circulated by @tikvahethiopia, 
at least as far as the physically disabled are concerned, 
they seem to be aware. No one could miss all those 
ATM machines that are located at spots that are 
difficult to access even for non-disabled. But, I do 
not think they are aware about the many barriers 
that exist in front of deaf and deaf-blind persons, 
some of which are hidden behind code; some behind 
procedures that have been put in place without due 
consideration the services might be used by the deaf 
or the deaf-blind. As an example CBE Birr could 
be mentioned. I do not know if they have revised it 
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now. But, at one time, my CBE Birr passcode expired 
without any warning. So, I went to the branch where 
the account was opened and had them call CBE 
Birr. But, who ever was on the other side insisted, 
I myself should make the call even after being told 
I am deaf. Does it mean CBE employees are unable 
to identify each other? I grant that it is meant for 
security reasons. But CBE staff members at different 
branches ought to be able to identify themselves to 
each other. Any way, since I could speak, I talked to 
the person on the other side of the line. But how was 
I supposed to hear what the person was going to sat 
to me? What is more, after the person listened to my 
voice, how could the person know my identity? As 
far as I know, I have never recorded a voice signature 
with CBE or with any other entity for that matter. 
How are other deaf person in similar situation but 
who cannot talk going to be served? Surely, CBE 
needs to think this over seriously.

Service providers like CSRC would not encounter 
barriers like the ones mentioned here unless they 
have deaf persons among their staff. There are even 
more. It is not only CBE. I am not sure the other 
banks are doing any better.

All the utility organizations (Water and Sewerage, 
Electric Utility, Telecommunication) have made it 
possible to settle bills without the need to visit their 
offices. That is very commendable. But, they also 
need to put in place enquiry services. Let us see how 
they are doing.

A good attempt has been made by Ethio Telecom 
that even accommodates deaf persons, namely 
its Help by SMS system. But, the system has still 
problems and I am hoping that Ethio Telecom will 
bring more improvement the system. There are 

indicators that show when the SMS based Help 
System was put in place, there was no thought it may 
also be used by persons with disabilities including 
deaf and deaf-blind persons. Any way, it is a good 
example of a system put in place for one section of 
society (the non-disabled) that could at the same 
time be used by others (the disabled). If designers 
of systems would start by think about the needs of 
persons with disabilities, the needs of the rest of 
the population will also be taken care of. But, when 
they think about persons with disabilities, they need 
to test their system against each type of disability 
(physically disabled, blind, deaf, deaf-blind, autistic, 
etc.).

But even at Ethio Telecom, all is not well yet. 
When one tops-up or buys a package, there is a 
confirmation text message that comes up in which 
one is advised to call 994 for additional information. 
Ethio Telecom ought to give alternative methods of 
asking for the additiona information for the benefit 
of the deaf and the deaf-blind persons.

Ethiopian Electric Utility
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Ethiopian Electric Utility has recently put in place a 
system for reporting problems by call ing 905. Since 
it is a call only system, it has put a barrier against the 
deaf and deaf-blind. I hope that they will improve 
it and make the system to also accommodate the 
needs of the deaf and deaf-blind.

Another problem from Ethiopian Electric Utility 
that discriminates against the deaf is their electricity 
consumption meter readers.  Other deaf have 
similar problems. Here I will write about my own 
experience. The meter reader was not reading the 
consumption meter.

When I complained to the officials at nearest 
customer service office, I was told that the reader 
found the gate closed. This claim is unacceptable. 
Leaving the gate opened would mean inviting the 
thieves. There is a door bell.The meter reader might 
not have been aware (he knows me to be deaf), 
but when ever the the bell is rang, there is a light 
indicator that flash to show it was rang. So long as 
the electricity supply is not interrupted, there is now 
way I could miss it.

Since the meter reader failed to mend his ways even 
after he was told by his supervisors, I applied for 
the post-paid meter to be replaced by a pre-paid 
system. It took two years to finalize. I have been told 
by other deaf that their request for their meters to 
be changed and replace with a pre-paid meter was 
not successful. I hope that Ethiopian Electric Utility 
would consider the special needs of the deaf and 
take appropriate action.

Addis Ababa Water and Sewerage
Authority

Addis Ababa Water and Sewerage Authority is by 
far the worst, because, it has not put in place any 
way for its customers (disabled or non-disabled) to 
communicate with it without trudging to it offices in 
person (what a waste of time) short of voice calling. 
When they do bring some Internet based system, the 
deaf are hoping that they will make it all inclusive.

Another problem deaf persons face is with the 
Authority’s water consumption meter readers. The 
water meter reader is not showing up at all. I have 
been waiting for the meter reader every morning, 
and at times waiting outside, but he is not showing 
up. This means, when he does show up one day and 
reads the meter, it will show a very big consumption 
accumulated for many months and the bill will be 
very high.

What reasons could the Authority have that prevents 
it from putting in place alternative systems for 
collecting consumption data. It should not be a big 
problem to put an Internet or mobile phone based 
reporting system where by householders could read 
the meters and report to the Authority. If necessary, 
the Authority could send meter readers every six 
months, say, and read them.

Commercial Bank of Ethiopia (CBE)

Commercial Bank of Ethiopia (CBE) has 
recently began a CBE Call Center according to 
the information it circulated through its Twitter 
Channel on 29 August 2022. I saw a video. The video 
is not captioned, which means, it is not accessible to 
the deaf and deaf-blind. There is only one screen at 
the 0:38 to 0:43 mark (shown below) that gives some 
indication as to what the system could be used for. 
I hope that CBE will put some thing in place so that 
the service might also be accessible to the deaf and 
the deaf-blind.

Admas Lottery

The National Lottery Administration has started
Admas Digital Lottery in collaboration with Ethio 
Telecom. The problem I found is in the message that 
comes after one buys a ticket for the digital lottery. 
The message follows below:

ውድ ደንበኛችን የአድማስ ሎተሪ ስለቆረጡ 
እናመሰግናለን፡፡ የዕጣ ቁጥርዎ xxx-xxxxxxxx ሲሆን 
ዕጣው የሚያበቃበት ቀን መስከረም 09/2015 ዓ.ም. 
ከለሊቱ 6፡00 ሰዓት ነው፡፡ ደንብና ግዴታዎች 
ተፈጻሚነት አላቸው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ 9695 ላይ 
ይደውሉ፡፡ መልካም ዕድል! ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር

If you want to get additional information, you have 
to call 9695. There is is again, a barrier to the deaf 
and the deaf-blind. I do not know about the deaf-
blind. But, I know that the deaf like to buy lottery 
tickets. Admas Lottery being new, I am not sure how 
many have started using it. It will not be long before 
many deaf start using it. But, if they want additional 
information, there is no way they could get it at 
present.
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Vital Events Registration and
Information Agency

The Vital Events Registration and Information 
Agency has put in place a call center according
to what I read on 21 April 2022 in journalist Ato 
Elias Meseret’s Twitter Channel. He wrote that:

ከሰሞኑ ባጋራሁት የመልካም አስተዳደር ችግሮች 
ዙርያ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ 
ኩነት ምዝገባ እና መረጃ ኤጀንሲ አንድ የስራ ሀላፊ 
ጋር ዛሬ አውርቼ ነበር። ኤጀንሲው በዚህ ድርጊት 
የተሳተፉ በርካታ ሰራተኞች ላይ ክትትል… (1/2)

… እያረገ እንዳለና በአንዳንዶች ላይም ክስ 
እንደመሰረተ ሀላፊው ጠቁመዋል። ህብረተሰቡ 
ጥቆማ ሲኖረው 7533 የነፃ የስልክ መስመር ላይ 
መረጃ መስጠት እንደሚችል ተናግረዋል። (2/2)

I am sure this one is for voice calling only. I hope 
that DARA will make the system accessible to deaf 
and deaf-blind persons as well.

Immigration and Citizenship
Service

In my view, all other service providers could learn 
a lot from what the Immigration and Citizenship 
Service (formerly, Immigration and Vital 
Events Agency) has done with its online system 
for processing passports and other important 
documents. I was able to get my passport renewed 

from the comfort of my home. The process involved 
filling in an online form, submitting supporting 
documents and making the payment for the service. 
After the passport was ready, I received a text 
message from the Ethiopian Postal Services advising 
me where to go to collect my passport. Every thing 
from start to finish was handled online and the only 
time I needed to go was to collect the passport.

The system is accessible at:
https://www.ethiopianpassportservices.gov.et

What the Immigration and Citizenship Service has 
done demonstrates that if there is a will, there is a 
way. Of course, the system requires a high literacy 
level. But, the deaf are good at helping each other. 

Those who are capable will be able to help the less 
capable deaf.

Documents Authentication and
Registration Agency (DARA)

The Documents Authentication and Registration 
Agency has always been a deaf-friendly agency. In 
fact, I have noted that some of its staff take their 
task so serverly some of them misunderstand what 
is required. When a deaf person approaches them 
for service, they ask that a certified sign language 
interpreter be present. This is good. But is a sign 
language interpreter needed for some one who can 
read and write and who understands perfectly what 
is written to her/him? I was refused service by one 
lady because of my deafness as I did not have an 
interpreter with me. An interpreter is needed only 
by deaf who cannot understand the language very 
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well or who cannot read. An interpreter should not 
be required if the person is deaf but can read and 
understand the language.

DARA has a very good Internet based system for 
preparing various documents, such as Power
of Attorney documents. The problem is that there 
are deaf who are not literate. Still, it is a life saver for 
those who are literate. The DARA website is located 
at http://www.dars.gov.et

Ministry of Industry and Trade
I read a tweet from the Ministry Industry and Trade 
on 7 October 2021 about the availability of a number 
for texting to them free of charge to give information 
on illegal trade. The tweet is shown below.

በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የህገወጥ ንግድ
መጠቆሚያ ነጻ የአጭር ጽሁፍ መስመር 9900
ላይ ጥቆማ ያድርሱን::

This is very good. Thank you Ministry of Industry 
and Trade. Keep it up.

More Accessibility Issues
What I have tried to do in article is high-light some 
of the accessibility issues I face. But, other deaf 
might be faced with a different set of accessibility 
issues. What is more, the highlighting was 
exclusively devoted to accessibility issues related to 
the telephone and the Internet. Otherwise, there are 
also other areas not covered here.

There are now technological possibilities that could 
make the telephone to serve the deaf and the deaf-
blind, as it was meant to do when it was invented. 
But, the problem still lingers because, either people 
are not aware about the accessibility issues faced 
by the deaf and the deaf-blind or just because ”old 
habits die hard” and they cannot change their ways.

So, the Ethiopian National Association of the Deaf 
(ENAD) must continue the fight for the rights of 
the deaf. While the ENAD has made a good stride 
during its 50+ years of existence, there is still more 
to be done. The deaf need to get united and work 
hard for their rights.

መቼም አልረሳውም!
 
አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ነው፡፡ አንድ ቀን መምህሩ  የቤት 
ስራ ሰጥቶ ነበር፡ አሉ፡፡ እኔ አልሰማሁም ፤ ጥቁር ሰሌዳ  
ላይ አልተጻፈም፡፡በአንደበታቸው ከ--እስከ ብለው 
ተናግረዋል አሉ፡፡ከክፍል ስንወጣ ፣ መምህር ምን አሉ? 
ብየ ብጠይቅ ‹‹ ከ ገጽ-- እስከ--የቤት ስራ  ተሰጥ ~ል 
፡፡›› ልጅት አሁንም  አልሰማሁም፡፡ ስለዚህ  ወደ ቤት 
ሄድኩ፡፡ በግምት ገጹን በዛ አድርጌ ሰራሁ፤ ዱላ ፈርቼ! 
በነጋታው መምህሩ ሲገባ ፣የቤት ስራው የታል ማለት! 
እኔም  መቼም ከዚህ አያልፍም  ብየ በኩራት ቁጭ! 
መምህሩ  እየፈተሸ  እኔ ጋ ደረሰ፡፡  በእርሱ አይን  
የተፈለገው የቤት ስራ አልተገኘም፤ ውጪ ተባልኩ ፤ 
በፊቱ  እንቅስቃሴ ፡፡በአለቃ አማካይነት ወጣሁ፡፡ የዛን 
ቀን እንዴት እንደተሸማቀቅሁ! ግን..በቃ..ያለ ጥፋቴ !? 
ለምን …? ሰርቻለሁ፤ ቢያንስ ቢተወኝ…፡፡ ለካ … ዝለሉት  
እና ከ ገጽ--እስከ--- የለውን  ብቻ  ስሩ ነበር ያለው፡፡
በእኔ ስራ  ውስጥ  ያን  አላገኘም፡፡ እኔ የሰራሁት ዝለሉት 

የተባለውን ነበር፡፡ በወቅቱ  ከተማሪዎች የተረዳሁት ፣ 
‹‹ ስሩ ..መባሉን  እንጂ ‹‹የቱን›› አልሰማሁም፡፡ሌሎች 
እጃቸው ላይ ሲገረፉ፣ እኔን በ ስሱ  ዦጥ ዠጥ አድርጎ 
ተወኝ፡፡ እኔ ግን ፣ ከ2ኛው  ክ/ጊዜ  የጀመርኩ የ ምሳ 
ሰዓት እስኪደርስ  ማልቀሴን አልረሳውም፡፡በእኔ መረዳት 
ልክ ነበርኳ!! 
ከዛን ቀን ወዲህ ፣ አባቴ  መምህር በተቀየረ ቁጥር  በየ 
ጊዜው  ስለእኔ የማስረዳት የውዴታ ግዴታ ወድቆበት 
ነበር፡፡ 
ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ? መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች 
በመሃላችን  ይገኛሉና  በመደበኛ አንደኛ ደ/ት/ቤት ላይ 
ቢያንስ የመለየት ስራ ቢሰራ ፣ የሚሰጡ የቤት ስራ፣ 
የክፍል ስራ ፣ መመሪያ  ወዘተ፡፡ በሰሌዳ ላይ ቢጻፍ … 
እና   ለእነዝህ ተማሪዎች  በምልክት ቋንቋ ተደራሽ  ቢሆን 
በተጨማሪም ለእነሱ  የሚሆን  የተግባቦት ስርዓት 
መዘር ጋት ይህንን ችግር ይቀርፋል እያልኩ ፣ እኔ ግን .. 
ያቺ የተገረፍኩባትን  ቀን  መቼም አልረሳውም !!

ሶስና ዘውዴ
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